
  
               รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ 

วันพุธที่  ๒๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๗  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด 

 
 

ผูมาประชุม 
๑.  นางสาวปยวรรณ  จติตะมยั  ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
๒.  นายชัยรัตน  มัสม ี   รองประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด   
๓.  นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด  
๔.  นายสพุล  โตะปง        สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๕.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 
๖.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑ 

 ๗.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๑  
๘.  นายบัวฮอง  บุญจวง   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๙.  นายประทีป  เสาผล   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๐. นายสมพงษ  พรหมแสง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒  
๑๑. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 
๑๒. นายเกษทอง  สุทธ ิ   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปด เขต ๒ 

ผูเขารวมประชุม 
 ๑.  นายชัชวาล  ธีรภานุ   นายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๒.  นายเอกรัฐ  ชุมแวงวาป  รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๓.  นายจตพุล  สิทธ ิ   รองนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 
 ๔.  นายอรรคพล  จติตะมัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรตีำบลบานเปด 
 ๕.  นางสาวรุจิรา  จุลลาบุดด ี  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบานเปด 

๖.  นายปรดีา  นิลสาค ู   ปลัดเทศบาลตำบลบานเปด  
๗.  ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๘.  นายธวัชชัย  พลเสนา   รองปลัดเทศบาลตำบลบานเปด 
๙.  นายเพชร  โพสาราช   หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล 
๑๐. นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย  ผูอำนวยการกองคลัง 
๑๑. นายจกัริน  อรรคเศรษฐัง  ผูอำนวยการกองชาง 
๑๒. นายมนตรี  สุพรหมอินทร  ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

 ๑๓. นางอรัญญา  ปองสิงห  ผูอำนวยการกองการศกึษา 
 ๑๔. นางรักเล  ปาละสานต  ผูอำนวยการกองยุทธศาสตรและงบประมาณ 
 ๑๕. นางฐติิรตัน  ประเสริฐศร ี  ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ 
 ๑๖. นางสาวประพตัตรี  รถหามแห ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
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 ๑๗. จ.อ.อภิชาติ  พวงฉ่ำ   หัวหนาฝายอำนวยการ 
๑๘. นางนาฏญา  วงศสวุรรณ  หัวหนาฝายนิติการ 

 ๑๙. นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ  หัวหนาฝายบริหารงานคลัง 
๒๐. นางภัทรรวี  สมสอาด  หัวหนาฝายพัฒนารายได 
๒๑. นายนันทพจน  บุญประสิทธิ ์  หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง 
๒๒. นายสันต ิ ศรีจันทร   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 

 ๒๓. นางสาวณัฎฐา  ออประเสริฐ  วิศวกรโยธาชำนาญการ 
 ๒๔. นางสาวิตร ี ประยูรพรหม  นักวิชาการคลังปฏิบัติการ 

๒๕. นางสาวธดิารัตน  นาคะเจริญ  นักจัดการงานทัว่ไปชำนาญการ 
 ๒๖. นางสาวกรรณิการ  แพงงา  เจาพนักงานธรุการชำนาญงาน 
 ๒๗. นางสาวปทมา  ประเสริฐสุข  นักจัดการงานทัว่ไป 
 ๒๘. นางพรสุดา  วิชาธรรม  พนักงานจางทั่วไป 
 ๒๙. นายสงศักดิ์  จันทรสุวงศ  พนักงานจางทั่วไป 
 ๓๐. นางชนิสรา  วงษศริ ิ   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี
 ๓๑. นายกติติศกัดิ์  แกวไสย  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี
 ๓๒. นายสวุรรณ  โพคา   ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตร ี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐  น. 

นายเจษฎา  ชัยมงคล   ขณะน้ีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดมาครบองคประชุมแลว 
เลขานุการสภาเทศบาล การประชุมในวันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ 

ครั้งที่ ๔ จากนั้นไดเรียนเชิญประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปดขึ้นจุดธูป
เทียนบูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติหนาที่ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ไดกลาวสวัสดีสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหาร ปลัดเทศบาล รอง 
ประธานสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวมการประชุมสภาทุกทานที่เขา

รวมการประชุมในครั้งน้ี รวมถึงผูชมที่รับชมทาง Facebook ของทางเทศบาล 
วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ ซ่ึง
ตรงกับวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนอง
โคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาลตำบลบานเปด จากน้ันไดนำเขาสูระเบียบวาระ
การประชุมดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ในระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหทราบเน่ืองจากในชวงสิ้น 
ประธานสภาเทศบาล เดือนกันยายนน้ีเปนหวงของการจัดงานเกษียณอายุราชการของขาราชการ

หลายๆ ทาน ดังนั้นจึงขอเชิญทานสมาชิกสภาฯ เขารวมกิจกรรมการจัดงาน
เกษียณอายุราชการของขาราชการในวันศุกรที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ ที่จะถึง
น้ีซ่ึงทุกทานนาจะไดรับหนังสือเชิญแลว 

มติท่ีประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ครั้งท่ีผานมา 
   ๒.๑ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๖ 

สิงหาคม ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้ง

ที ่ ๑ เมื ่อวันที ่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

   ๒.๒ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓ 
กันยายน ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้ง

ที ่ ๒ เมื ่อวันที ่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๕.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

   ๒.๓ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๙ 
กันยายน ๒๕๖๗ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้ง 
ประธานสภาเทศบาล ที่ผานมา รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้ง

ที ่ ๓ เมื ่อวันที ่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไข
เปลี่ยนแปลงขอความในรายงานการประชุมนี้หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติ
ในที่ประชุม รับรอง ๑๑ เสียง ไมรับรอง ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง 
รับรอง ๑๑ เสียง คือ 

๑.  นายชัยรัตน  มัสม ี  รองประธานสภาเทศบาล 
๒.  นายเจษฎา  ชัยมงคล  เลขานุการสภาเทศบาล 
๓.  นายสพุล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔.  นายปศนพล  เมืองสนธิ ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕.  นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖.  นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗.  นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘.  นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙.  นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมรับรอง ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๓ 
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๗ ดวยคะแนนเสียงขางมาก  

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องเพ่ือพิจารณา 

   ๓.๑  ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑ ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่

ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติจายขาดเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติจายขาดเงิน

สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อจายคืนให นางศิรพัชร ภิเศกสื่อ 
กระแสร จำนวนเงิน ๖,๐๑๐.๒๐ บาท เนื่องจากเปนการรับชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสรางประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ ซึ่งไมใชที่ดินภาย
ใตเขตเทศบาลตำบลบานเปด ตามหนังสือจังหวัดขอนแกน ที่ ขก ๐๐๒๓.๓/
๓๔๓๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความเห็นชอบยกเวนภาษี
ที ่ดินและสิ ่งกอสรางเนื ่องจากเหตุพนวิสัยที ่จะปองกันไดเปนการทั ่วไป     
(วาตภัย) และหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่มีพื้นที่ซ้ำซอนกัน
ระหวางเทศบาลนครขอนแกนกับเทศบาลตำบลบานเปด กรณีการเรียกเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางมีพื้นที่ซ้ำซอนราย นางศิรพัชร ภิเศกสื่อกระแสร 
ตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๗๓๕๑๕ มีแนวเขตบางสวนอยูในเขตเทศบาลนคร
ขอนแกนและบางสวนอยูในเขตเทศบาลตำบลบานเปด ซึ่งเทศบาลตำบลบาน
เปดและเทศบาลนครขอนแกนตางแจงประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางไป
ยังที่ดินแปลงเดียวกัน แตนางศิรพัชร ภิเศกสื่อกระแสร ไดชำระภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสรางใหเทศบาลตำบลบานเปด ตั ้งแตป พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ เปน
จำนวนเงิน ๖,๐๑๐.๒๐ บาท 

   คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางประจำจังหวัดขอนแกน ใน
การประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ไดมีมติให
คำปรึกษาและแนะนำแกเทสบาลตำบลบานเปด ดังนี้ ใหผูเสียภาษีมายื่นคำ
รองขอคืนเงินคาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางที่จายผิดไปคืนจากเทศบาลตำบล
บานเปด เนื่องจากไมใชที่ดินภายในเขตซึ่งมีอำนาจจัดเก็บภาษีตามมาตรา ๗ 
แหงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ และเสนอสภา
เทศบาลตำบลบานเปดพิจารณาอนุมัติการถอนคืนเงินคาภาษีฐานลาภมิควร
ได และจายขาดเงินสะสมคืนเงินคาภาษีใหกับผูเสียภาษี เพื่อใหผูเสียภาษี
นำไปชำระภาษีแกเทศบาลนครขอนแกนตามเขตที่ถูกตองตามกฎหมาย ซ่ึง
เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ นางศิรพัชร ภิเศกสื่อกระแสร ผูเสียภาษีไดยื่น
คำรองขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสรางคนืตามมาตรา ๕๔ วรรคสอง แหง
พระราชบัญญัติภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสราง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ภ.ด.ส.๙) เปน
จำนวนเงิน ๖,๐๑๐.๒๐ บาท รวมงบประมาณที่ขออนุมัติจายขาดเงินสะสม
ทั้งสิ้น ๖,๐๑๐.๒๐ บาท โดยมีเหตุผลคือ  
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   ๑. เพื่อเบิกจายคืนเงินใหแก นางศิรพัชร ภิเศกสื่อกระแสร ใหถูกตอง 
   ๒. เพื่อนางศิรพัชร ภิเศกสื่อกระแสร นำเงินไปชำระภาษีแกเทศบาล

นครขอนแกนตามเขตที่ถูกตองตามกฎหมาย 
   ๓. เพื่อความถูกตองในการบันทึกบัญชี 
   ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติจายขาดเงินสะสม

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งนี้ การจายขาดเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่น ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบานเปด 
มียอดเงินสะสมทั้งสิ้น ๑๒๐,๗๗๑,๕๑๖.๓๙ บาท กันเงินไวตามระเบียบฯ 
สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน ๑๐๑,๓๓๑,๐๕๑.๕๖ บาท โดยอาศัย
อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอ ๑๐๓, ๑๐๔ และ ๑๐๕ (๒) เพื่อสภาเทศบาลตำบล
บานเปดพิจารณาอนมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายชัยรตัน  มัสมี    รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจายขาดเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองคลัง) 
ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๒  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 
ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,660,000 
บาท (กองชาง)) 
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นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๒ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic 

Concrete) หมูที่ 12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึง
หนองโคตร ฝ งทิศใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) 
จำนวน 5,660,000 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 5,660,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
เสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที ่ 12 บานกอก
นอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สามแยก
ทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) ตั้งไว 5,660,000 บาท เพื่อจาย
เปนคากอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 
12 บานกอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศ
ใต (สามแยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) รายละเอียดดังน้ี 
งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) 

    ผิวจราจรกวาง 6.00-9.00 เมตร ความยาว 2,207.00 เมตร หรือ
มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 13,579.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที ่1/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 แกไขครั้งที่ 21/2567 

หนาที่ 3  ลำดับที่  1    
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น 5,660,000 

บาท โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  
2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
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นำไปใชได จำนวน 101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  

นายสมพงษ พรหมแสง     ตามญัตติของทานนายกเทศมนตรีซ่ึงขออนุมัติใชจายเงินสะสมเพื่อ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กอสรางเสริมผิวถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต เริ่มจากรานขายของชำลุง

เสมไปจนถึงสุดทายที่สามแยกหมูบานชัยพฤกษบริเวณหางสรรพสินคาบิ๊กซี
ยอยแลวทะลุออกมาบานกอก ใชงบประมาณ 5,660,000 บาท เปน
โครงการที่ดีแตเมื่อมาดูที่เหตุผลของทานนายกเทศมนตรีระบุวา ๑. เพื่อเปน
การแกไขปญหาของเดือดรอนของประชาชนในการสัญจรไปมาและแกไข
ปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเทศบาลตำบลบานเปด ตนไมเขาใจวาเปนการ
แกไขปญหาน้ำทวมอยางไร การ Overlay Asphaltic Concrete ทับถนนรอบ
บึงหนองโคตรซึ่งถนนรอบบึงหนองโคตรยังใชงานไดดีอยู ถาหากทานทำแลว
เปนการแกไขปญหาน้ำทวมนั้นคงเปนไปไมได เพราะปญหาน้ำทวมเกิดจาก
ปรากฏการณทางธรรมชาติเนื่องจากน้ำฝนที่ตกลงมามีปริมาณมากติดตอกัน
เปนเวลานานจนเกิดน้ำบา แลวเกิดน้ำทวมตามริมบึงหนองโคตรหรือหวย 
หนอง คลอง บึงอื่นนอกเหนือจากบึงหนองโคตร เชน บึงกี หนองหมน และ
หนองจิกก็ทวมตลอดเพราะฝนตกลงมาทำใหมีปริมาณน้ำเยอะ วิธีการแกไข
คือการทำเขื่อนกักเก็บน้ำ ทางผันน้ำ ปรับปรุงสภาพลำน้ำ กั้นลำน้ำ เพื่อให
ระบายออกจากที่ลุม ในสวนนี้เราก็ไดมีการใชเครื่องสูบน้ำของปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เพื่อมาชวยระบายน้ำ อันนี้คือการแกไขปญหาแต
ไมทราบวาจะแกไขปญหาตรงจุดน้ีได มีอยูครั้งหน่ึงตนขับรถมาเห็นทอพองอยู
บริเวณเลยปม ปตท. ตนไมทราบวาคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราใชไปนั้นมีความ
คุมคาหรือไม จึงขอฝากไว สวนถนนรอบบึงหนองโคตรยังใชงานไดดีอยู แต
ถนนที่ไมดีเลยที่ตนอยากจะยกตัวอยางคือซอยชุมพลพัฒนาซึ่งซอยน้ีเชื่อมตอ
กับถนนริมบึงหนองโคตร ทางนี้จะเปนทางเลี่ยงถนนรอบบึงไปบานกอกนอย
แลวออกไปบานโคกฟนโปง ดานทิศตะวันตกจะออกมาบานโคกฟนโปงได 
สวนดานทิศตะวันออกก็จะออกตัวเมืองเพราะเปนทางเลี ่ยงเมืองที่ดีที่สุด 
อยากจะใหดูตรงซอยชุมพลพัฒนาหรือแมแตรถที่สัญจรผานไปมาที่มาจาก
บานกอกนอยมีการใชอยู ทุกวันขรุขระเปนหลุมเปนบอลึกมาก แตถนน
คอนกรีตเสนน้ียังเปนลูกรังอยูถนนเสนน้ีที่เชื่อมตอกับบึงหนองโคตร ถนนรอบ
บึงหนองโคตรนี้จะเปนถนนลาดยางหมดแตถนนเสนนี้ยังเปนถนนลูกรังอยู ซ่ึง
ทางองคการบริหารสวนจังหวัดไดอุดหนุนงบประมาณมา ๔๙๐,๐๐๐ บาท แต
ไมสิ้นสุดหรือเชื่อมตอกับถนนรอบบึงหนองโคตร ในอนาคตขางหนาอยากจะ
ใหทางฝายบริหารมองเห็นความสำคัญของถนนเสนน้ีโดยทำถนนคอนกรีต
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เชื่อมตอใหแลวเสร็จ ถาจะทำ Overlay Asphaltic Concrete รอบบึงหนอง
โคตรตนไมคัดคานแตสวนตัวตนยังรอไดอยู แตอยากใหทำถนนซอยชุมพล
พัฒนาเสนน้ีใหแลวเสร็จเพราะเกิดประโยชนหลายอยาง ตามที่ตนยกตัวอยาง
ถนนเสนน้ีถาเลี้ยวซายจะออกไปบานกอกนอยตรงเขาในเมืองไดจึงอยากจะให
เล็งเห็นความสำคัญตรงน้ี แตทานจะแกไขปญหารับมือกับอุทกภัยนั้นตนรูวา
ทานทำ ทานแจกอะไรไปบางซึ่งไมทราบวาทั่วถึงหรือไม ที่ทานทำในเบื้องตน
เราก็ตองขนยายสิ่งของขึ้นที่สูงพอแจงเตือนใหชาวบานขนยายสิ่งของขึ้นที่สูง 
ไมทราบวาบานเรามีที่ไหนน้ำทวมถึงปลั๊กไฟหรือไม ถาน้ำทวมก็ควรปดสวิตช
ไฟฟาใหหมดหรือกักตุนอาหารแหงไว ไมทราบวาตำบลเราไดมีการเตรียม
กักตุนอาหารแหงอะไรบาง เทาที่เห็นทานไปแจกสิ่งของไมทราบวานำไปแจกที่
ไหนบาง แลวไดเตรียมรองเทาหรืออะไรเพื่อที่เราจะนำมาปองกันปญหา
อุทกภัย ไมใชวาทำถนนรอบบึงหนองโคตรแลวมาอางเปนเหตุผลวาจะชวย
ปองกันปญหาน้ำทวมตรงน้ี ไมสมเหตุผลสมผลเทาที่ควรหรือเกิดประโยชน
สูงสุดอยางไรถาทำตรงน้ี น้ำจะไมทวมบึงหนองโคตรหรือ ตนมองดูแลวก็ทวม
เหมือนเดิม ตนมองวาการพัฒนาของทานมองยังไมครอบคลุม ขอใหพิจารณา
ใหรอบดานกอน สวนซอยน้ีจะมาทำภายหลังก็ได สวนตัวเห็นวาทานมี
นโยบายที่ดีอยูแตไมครอบคลุม ตนจึงไดอภิปรายเพื่อใหทานมองดูซอยชุมพล
พัฒนาบาง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

นายชัยรัตน  มัสม ี    ตามที่ทานสมพงษไดอภิปรายไปเกี่ยวกับโครงการ Overlay ถนน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ลาดยางจากสามแยกราน SMILE ถึงรานขายของชำลุงเสม ซ่ึงตนไดตรวจสอบ

ดูแลวตามแบบแปลนของโครงการโดยโครงการนี้จะสิ้นสุดบริเวณหมูบาน
ชัยพฤกษหนาบิ ๊กซีม ิน ิ แตในโครงการระบุว าสามแยกร าน SMILE ใน
แผนพัฒนาที่นำเสนอในที่ประชุมในวันนี้ไมทราบวาใครเปนผูเสนอแผนน้ี
ขึ ้นมา เพราะวาจากสามแยกราน SMILE จนถึงหนาหมู บ านชัยพฤกษ
ระยะทางนาจะยาวไมต่ำกวา 300 เมตรหรือ 400 เมตร จึงเกิดเปนขอสงสัย
ในชื่อโครงการ อีกอยางหน่ึงคือถนนเสนน้ีทางฝงทิศใตของบึงหนองโคตรเรา
ผนังกั ้นน้ำที ่อยู ร ิมบึงหนองโคตรชำรุดเนื ่องจากน้ำกัดเซาะ ถาหากเรา 
Overlay ไปแลวยังมีน้ำทวมขังอีกเกรงวาตอไปอาจจะเกิดปญหาเชนเดียวกับ
ถนนริมหาดทรายฝงทิศเหนือหรือไม เพราะวาปจจุบันน้ีถนนเสนดังกลาวยังไม
มีการซอมแซมเนื่องจากยังอยูในระยะประกันซึ่งผูรับจางยังไมเขามาซอมแซม
บริเวณนั้นใหเลย ถาเกิดมีการซอมแซมถนนโดยการ Overlay หากถนนมีน้ำ
ทวมขังรถวิ่งผานไปมาตลอดก็คงจะเกิดการชำรดุข้ึนอยางแนนอน ตนเปนหวง
ในเรื ่องการใชงบประมาณในการ Overlay ถนนเสนน้ี เทศบาลเราจะมี
นโยบายมีโครงการที่จะปองกันใหน้ำไมทวมในจุดน้ีหรือไม เพราะวาทุกวันน้ี
เห็นมีการนำกระสอบทราบขนาดใหญหรือถุง Big bag ไปกั้นไวตั้งแตสามแยก



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๑๐ 

 

หนาหมูบานชัยพฤกษลงไปรอบบึงหนองโคตรระยะทางยาวพอสมควร ตามที่
ทุกทานไดผานไปมาก็นาเปนหวงเกี่ยวกับโครงการน้ี และอีกประเด็นเกี่ยวกับ
การที่ไดอธิบายเกี่ยวกับจำนวนเงินสะสมตามบัญชีฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 
สิงหาคม 256๗ ซึ่งทางผูบริหารแจงยอด 101,331,051.56 บาท ในการ
ประชุมครั ้งที่ผานมามียอดเงินอยู ที่ประมาณ 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท จึง
อยากจะทราบเหตุผลวาในวันน้ีเราเหลือเงินอยู 101,331,051.56 บาทน้ัน
จำนวนเงินที่หายไปนำไปใชทำอะไรบาง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ถาไมมีขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตแบงขอซักถามออกเปน ๓ สวน ซ่ึงตนจะตอบสวนหน่ึง 
นายกเทศมนตร ี และขอใหกองชางและกองคลังไดตอบขอซักถาม ประเด็นแรกในขอซักถาม

ของทานสมพงษเรื่องขอความที่ปรากฏในญัตตินั้นเชื่อวานาจะเปนการแกไข
ปญหาในการสัญจรไปมา เนื่องจากบางทีถามีน้ำทวมในเขตพื้นที่ตำบลบาน
เปดเราอาจจะตองกั้นถนนหรืออาจจะตองปดถนนบางสวน ทำใหการสัญจร
ตองไปออมบริเวณริมบึงหนองโคตรมากขึ้น เราไดสำรวจดูแลวเห็นวาผิว
การจราจรมคีวามชำรดุเสียหายหลายที ่ความจริงโครงการน้ีเรานำเสนอเขามา
หลายครั ้งแลวไมใชครั ้งน้ีเปนครั ้งแรก ประเด็นที ่ 2 ตนอยากใหแยกกัน
ระหวางเรื่องซอยชุมพลพัฒนากับโครงการนี้ ซึ่งความจริงทางผูบริหารและ
สภาฯ ตนคิดวามีความเห็นตรงกันที่อยากจะทำถนนทุกเสนอยูแลว แตไม
อยากใหเอามาพัวพันกันเพราะอาจจะหลงประเด็นได เพราะฉะน้ันหมายความ
วาถาหากการประชุมครั้งหนาตนเอาโครงการ Overlay ถนนรอบบึงหนอง
โคตรเขามาพรอมกับซอยชุมพลพัฒนาก็อาจจะมีปญหาตามาวาแลวซอยอื่นไม
ทำหรือซอยนั้นไมทำหรือซอยนี้ไมทำหรือตามมาอีก ขอใหแยกเปนกรณีไป 
สวนขอมูลในเรื ่องการบริหารจัดการน้ำทวมทั ้งหมดขอใหเปนในญัตติที่
เกี ่ยวของแลวตนจะชี ้แจงเอง เพราะวาขอมูลเกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
ปองกันน้ำทวมมีมากมาย ขอใหศึกษาขอมูลมาใหรอบดานกอนที่จะอภิปราย
เพราะวาวันนี้เราถายทอดสดดวย เดี๋ยวจะกลายเปนการจินตนาการไรความรู
ไปแลวจะเกินเลยไปกันใหญเพราะฉะนั้นทุกอยางขอใหอยูภายใตขอมูลที่เปน
ขอเท็จจริง ในสวนที่ 2 ที่เปนขอซักถามของทานรองประธาน ประเด็นแรกคือ
นาจะเปนบริเวณตามที่ในญัตติแจงไวก็คือสามแยกทางเขาราน SMILE คือ
ตั้งแตบริเวณตรงขามหนาบิ๊กซีหรือทางเขาบึงหนองโคตรไมไดหมายความวา
อยูหนาราน SMILE ในประเด็นที่ 2 คือในชวงเวลาที่เราไดทำแลวเกิดฝนตก
ข้ึนมาอาจจะมีกรณีชำรุดไดซ่ึงเราไดคาดการณวาเดือนน้ีคือเดือนกันยายนแลว 
กวาจะทำเอกสารแลวเสร็จก็หมดเดือนกันยายนแลว กวาจะดำเนินการ       
e-bidding กว าจะได ผ ู ร ับจ าง กว าจะลงม ือทำจร ิงๆ น าจะเข าเด ือน
พฤศจิกายนซึ่งพนหนาฝนไปแลว ในสวนเรื่องเงินสะสมวาเหลือจำนวนเทาใด 
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เหตุใดจึงเปนตัวเลขน้ี ขออนุญาตใหกองคลังไดอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมตอที่
ประชุม  

นางสาวกรรณิกา  โยทองยศ     ในสวนของกองคลังตนขออนุญาตชี้แจงในสวนของยอดเงินสะสมที่ 
หัวหนาฝายบริหารงานคลัง สามารถนำไปใชจายได ในครั ้งกอนที่เงินสะสมที ่สามารถนำไปใชจายได

ประมาณ 104,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตวาในสวนของการประชุมสภาในคราว
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำป พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 
2567 ทางสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จำนวน 
11 รายการ เปนเงิน 2,660,000 บาท และตามมติที ่ประชุมสภา สมัย
สามัญ สมัยที่ 3/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 256๗ ทางสภา
เทศบาลตำบลบานเปดไดอนุมัติใหใชจายเงินสะสม จำนวน 2 รายการ เปน
เง ิน 353,900 บาท ซึ ่งรวมแลวจะอยู ท ี ่ประมาณ 2,๙๐๐,๐๐๐ บาท
เพราะฉะน้ันในปจจุบัน ณ วันที่ 31 สิงหาคม ๒๕๖๗ จึงทำใหยอดเงินสะสมที่
สามารถใชจายไดคงเหลือ 101,331,051.56 บาท 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย     ตัวเลขดังกลาวน้ีเปนมีตัวเลข ณ ปจจุบันแลวใชหรือไม ในสวนของ 
ประธานสภาเทศบาล กองชางจะอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมตามที่ทางผูบริหารไดแจงไวหรือไม 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     สำหรับที่ทานชัยรัตนไดอภิปรายสอบถามวาจากสามแยกราน Smile 
ผูอำนวยการกองชาง นั้น ตนขออนุญาตใหทุกทานเปดดูแบบแปลนในเอกสารประกอบการประชุม 

ทานจะเห็นชัดเจนวาจุดเริ ่มตนจะเริ ่มที ่ Station ๐๐ ไปจนถึง Station 
สุดทายคือ ๒+๒๐๗ เพราะวาระยะทางคือ ๒.๒๐๗ กิโลเมตร ทานจะเห็น
ชัดเจน และมีการ Overlay Asphaltic Concrete จะระบุไวดวย ไมใชหนา
ราน Smile จะเปนสามแยกทางเขาราน Smile จึงไดมีการเอยชื่อเฉยๆ ความ
จริงแลว Station แรกน้ีก็คือตรงแถวบ๊ิกซีบริเวณสามแยกน้ัน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
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๕. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง  

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาด (โดยวิธี Overlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 12 บาน
กอกนอย, หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนรอบบึงหนองโคตร ฝงทิศใต (สาม
แยกทางเขาราน SMILE ถึงรานของชำลุงเสม) จำนวน 5,660,000 บาท 
(กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๓  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึง
หนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๓ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงหนอง
โคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กองชาง)) 
ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 14,327,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด

คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร 
ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) ตั้ง
ไว 14,327,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE  
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม
ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก) รายละเอียดดังน้ี   
งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 794.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 2.50 เมตร ความยาว 794.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,874.76 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่  2/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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   - แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570 เปลี ่ยนแปลงครั ้งที่ 
11/2567 หนาที่ 3 ลำดับที่ 1  

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 14,327,000 
บาท โดยมีเหตุผลคือ 

1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ
สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  

2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ
ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใชได จำนวน 101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล  

นายชัยรัตน  มัสม ี    สำหรับโครงการวางทอระบายน้ำ HDPE น้ันตนเปนคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จัดทำแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผานมา โครงการวางทอ

ระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ ๑๔ บานหัวทุงนคร ถนนศรี
จันทรบริเวณปม ปตท. ถึงสามแยกวังมัจฉาเชื่อมตอทอของกรมโยธาธิการและ
ผังเมือง ซ่ึงเปนโครงการเดิมระยะทาง ๕๕๔ เมตร ทอมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 
๑.๕๐ เมตร งบประมาณ ๑๓,๘๗๐,๐๐๐ บาท ซ่ึงในวันน้ันไดมีการปรับเปลี่ยน
เปนทอขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๗๙๔ เมตร พรอมบอ
พักฝาเหล็กหลอ งานคืนสภาพผิวคอนกรีต ผิวจาราจรกวาง ๓ เมตร ความยาว 
๗๙๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวรวมไมนอยกวา ๑,๘๗๔ ตาราง
เมตร ในวันน้ันมีคณะกรรมการที่เห็นดวยและไมเห็นดวย ตนอยากสอบถามวา
สาเหตุที่ลดขนาดทอจาก ๑.๕๐ มาเปน ๑.๒๐ เมตรของโครงการเพราะเหตใุด 
แลวมีความยาวเพิ่มขึ้น ซึ่งทอ HDPE จะไปลงบริเวณรานแจวฮอนรีแร็กซ่ึง
บริเวณนั้นจะเปนที่สาธารณะหรือมีถนนสาธารณะกวางประมาณ ๓ เมตร ไม
ทราบวาตอนน้ีไดมีการคืนพื้นที่แลวหรือยัง ถาหากเราดำเนินการโครงการน้ีไป
ในความเห็นของตนเราควรวางทอใหไปลงที่หนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
บานหัวทุง เพราะบริเวณสี่แยกตรงน้ันดานขวามือติดรานกังหันน้ำบริเวณน้ีรถ
สัญจรไปมาลำบาก เพราะมีการเปดชองระบายน้ำทำใหคนผานไมสะดวก ถา
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เราไปทำตรงบริเวณสี่แยกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหัวทุงเราจะได
ประโยชนคือเราจะไดผิวถนนกลับคืนมา การสัญจรในชั่วโมงเรงดวนเราจะได
ประโยชนมากกวาที่เราจะใหไปลงที่ซอยรานแจวฮอนรีแร็ก ในโครงการนี้ทาง
สมาชิกสภาฯ ไดเคยอภิปรายไปแลววาโครงการ HDPE ถือเปนโครงการที่ดีแต
เมื่อพิจารณาในเรื่องของความคุมคาในการใชงาน เพราะเสนน้ีเราจะใชวางทอ 
HDPE ฝงทางปม ปตท. แตอีกฝงหนึ่งดานทางทิศเหนือของปม ปตท. ซึ่งไมมี
ทอ HDPE แตเปนทอเดิม ตนเคยนำเสนอในที่ประชุมแลววาถาเราเปลี่ยนการ
วางทอจาก HDPE มาเปนทอเหลี่ยมหรือทอ Box Culvert ขนาด ๑.๒๐ เมตร
หรือ ๑.๕๐ เมตร ทั้งสองฝงจากหมูบานสีวลีซึ่งตรงนี้จะเลี้ยวไปทางรานไพรัช
โฮมเดคคอร ๒ ฝงใหมาเชื่อมตอกันที่หนาวังมัจฉาซึ่งเปนทอ Box Culvert 
ของโยธาธ ิการจ ังหว ัดเราจะไดประโยชนมากกวาการที ่ เราจะวางทอ 
HDPE ขางเดียวหรือไม ตนเขาใจความเดือดรอนของประชาชนในเวลาฝนตกก็
มีน้ำทวม แลวเราไดสำรวจกันหรือยังวาเวลาน้ำทวมในปจจุบันนั้นเกิดจาก
สาเหตุใด หมูบานฝงซายมือติดกับปมน้ำมัน ปตท. ถาเราวางทอตรงน้ีจะมี
ความคุมคาในประโยชนที่ใชรวมกันมากนอยเพียงใด และปจจุบันนี้ทานจะ
เห็นวาฝาทอตั้งแตหนาหมูบานสีวลีไดมีการนำหินคลุกไปลงตลอดเวลาพอถึง
ชวงหนาฝนมาก็ทรุดตัว ชวงนี้ก็นำไปลงไวแลวแตไมทราบวาจะทรุดตัวอีก
หรือไม หรือที่หนาหมูบานชลพฤกษฝาทอที่เคยใหผูรับจางไปรื้อหรือไปขุดลอก
ในสวนนี้ก็มีฝาทอที่ชำรุดจำนวนมาก ถาเราทำเปนทอ Box Culvert ทั้งสอง
ขางและมีการขยายไหลถนนก็จะเปนประโยชนตอประชาชน และอีกประเด็น
คือในแผนพัฒนาระบุวาผิวจราจรกวาง ๓ เมตร แตในญัตติที่ทางผูบริหาร
นำเสนอเขามาผิวจราจรกวางเพียง ๒.๕๐ เมตร ซึ ่งการเปลี ่ยนแปลงกับ
โครงการที่ไดนำเสนอเขามาวันน้ีขาดไป ๕๐ เซนติเมตร ตนก็ไมทราบวาเปน
เพราะสาเหตุใด ในสวนของราคาคากอสราง ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาทเปน
โครงการผิวจราจร ๓ เมตร แตพอนำมาเสนอเปนญัตติในวันนี้เปน ๒.๕๐ 
เมตร อีกประเด็นคือเรื่องทอเดิมเราจะมีการรื้อออกหรือไม หรือจะทำควบคู
กันไปเปน ๓ ทอ คือ ทอของโยธาฯ, ทอ HDPE และทอน้ำทิ้งหรือทอน้ำเสีย
เดิม ตนจึงขอสอบเพิ่มเติมเพื่อเปนการไขขอสงสัยของทานสมาชิกสภาฯ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ถาไมมีตนขอเพิ่มเติมในเอกสารที่ทานนายกเทศมนตรีไดเพิ่มเติมเขา

มาในสวนของ Box Culvert ที่ทางโยธาธิการและผังเมืองทำผิดฝ งหรือไม 
นาจะเปนอีกฝงหนึ่ง ขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิก
สภาฯ 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง     จากที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามมาเกี่ยวกับการวางทอระบบน้ำ 
ผูอำนวยการกองชาง ของทอ HDPE พรอมบอพักเหล็กหลอ ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงบึง

หนองโคตรบริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก ตนขออนุญาตใหทานไดเปดเอกสาร
แนบที่เปนแบบแปลนแผนใหญจะไดเห็นภาพชัดเจนขึ้น รายละเอียดประกอบ 
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การกอสรางจะมอียู ๒ ขอ ซึ่งมีระบบวางทอ HDPE ทอลอนพอลิเอทิลีนเสริม
เหล็ก Class C (SN๖) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร พรอมบอพัก 
(RC.MANHOLE) ฝาเหล็กหลอและคืนสภาพผิวทาง มีการวางทอระบายน้ำ 
HDPE เสริมเหล็กแบบ ORDINARY ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๒๐ เมตร ความ
ยาว ๗๙๔ เมตร ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวาทำไมไมวางทอใหไป
สิ้นสุดที่ศูนยปฐมภูมิบานหัวทุงหรือที่เรียกกันติดปากวาโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพบานหัวทุง ทำไมจึงลดขนาดลงเหลือ ๑.๒๐ เมตร และทอระบายน้ำ
เดิมรื้อทิ้งหรือไม งบประมาณทั้งสิ้น ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท ตนขออนุญาตให 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเนื่องจาก
เราไดมีการทำประชาคมในชวงน้ันและทานเปนผูสำรวจ 

นายสันติ  ศรีจันทร     ในสวนที่ลดขนาดคือเขตทางของเราจำกัดจึงตองลดขนาดไดมิเตอร 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ของทอลง และในสวนที่วาคืนผิวจราจร ๓ เมตรนั้นความจริงแลวคือ ๒.๕๐ 

เมตร ซึ่งอาจจะมีการพิมพผิดตอนแรกในแผนคือ ๒.๕๐ เมตร ที่ประชุมใน
วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๗ ที่ผานมาก็คือ ๒.๕๐ เมตร สาเหตุที่ลดขนาดคือเขต
ทางเรามีจำกัดถาหากใชทอขนาดใหญก็จะขุดไมไดเพราะจะไปชนและล้ำที่
ของเอกชนจึงจำเปนตองลดขนาดของทอลงมา  

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ตนขออนุญาตเพิ่มเติมในสวนของคำถามแรกวาทำไมจึงลดขนาดจาก 
นายกเทศมนตร ี ๑.๕๐ เมตรเปน ๑.๒๐ เมตร ความจริงแลวโครงการแรกเราเปน ๑.๕๐ เมตร 

แลวเราก็จะไปเชื่อมตอกับ Box Culvert ของกรมโยธาธิการที่บริเวณสามแยก
วังมัจฉา แตวาฝนแรกที่ตกลงมาในชวงเดือนกรกฎาคมที่ผานมา ทางผูบริหาร
รวมถึงทีมงานเทศบาลทุกทานไดลงพื้นที่เนื ่องจากเกิดเหตุการณน้ำทวม
บริเวณแยกนั้น จึงไดไปทดสอบระบบทอซึ่งขอเท็จจริงที่เราไดพบคือ น้ำเต็ม
ทอของกรมโยธาธิการแลวขนาดเรายังไมไดไปเชื่อมตอ ทอดังกลาวจะรับน้ำมา
จาก ร.๘ จากหมูบานเลคนคราทำใหน้ำเต็มทอและมีน้ำผุดขึ้นมาแลว ในวันที่
สำรวจนั้นทางกรมโยธาธิการฯ ก็อยูหนางานดวยจึงมีขอเสนอแนะวา ถาเรา
ผันน้ำจากปม ปตท. มาใสทอเดิมของกรมโยธาธิการฯ ไมนาจะเกิดประโยชน
เพราะน้ำก็จะดันกันอยูดี แลวดวยความลาดชัน (Slope) ที่มีจากบริเวณแยก 
ร.๘ มาจนถึงสามแยกวังมัจฉาประมาณ ๕-๖ เมตร คูณปริมาณน้ำและแรงดัน
มาแลวกับทางป ม ปตท. ที่นำมาเชื ่อมกับบริเวณวังมัจฉามีความลาดชัน 
(Slope) แค ๓๐ เซนติเมตร จึงมีความเปนไปไดที่น้ำจะดันข้ึนมา ซ่ึงน้ำจากฝง
สี่แยก ร.๘ ทั้งหมดพอมาเจอกันที่สามแยกวังมัจฉากม็ีโอกาสที่จะเลี้ยวขวาฝน
ความลาดชัน (Slope) ขึ้นไปไดเพียง ๓๐ เซนติเมตรกับความแรงก็อาจจะดัน
ขึ้นไป ทางโยธาธิการฯ กับทางทีมบริหารและเจาหนาที่ทุกทานจึงไดปรึกษา
ทางกองชางเพิ่มเติม แลวเสนอเปนแผนใหมขึ้นมาที่เมื่อเพิ่มเสนทางมวลน้ำ
กลุมนี้จากปม ปตท. มาที่บึงหนองโคตรโดยตรงไมตองไปเชื่อมตอกับทอของ
กรมโยธาธิการเพราะวาปริมาณน้ำลนทอแลว จึงเปนที่มาที่ไปที่ตองเปลี่ยน
ขนาดจากทอขนาด ๑.๕๐ เมตรเปน ๑.๒๐ เมตร เพราะเราไมสามารถใช
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ขนาด ๑.๕๐ เมตรยาวมาไดจึงลดขนาดเปน ๑.๒๐ เมตรแลวก็ตองตอตรงลง
บึงหนองโคตรใหเร็วที่สุดและดวยระยะทางที่สั้นที่สุด เพราะวาถาเราเอาไป
เชื่อมตอกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหัวทุงกจ็ะกลายเปนวาเราไปเชื่อม
ระบบกันอีก น้ำก็จะไปเจอกันตรงนั้นอีกก็อาจจะทำใหน้ำบริเวณตรงขาม
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบานหัวทุงเกิดทวมขึ้นมาอีก เพราะวาน้ำฝงน้ัน
แรงดันจะสูแรงดันทั้งหมดนี้ไมไหวก็ตองรอคิวกันอีก จึงเปนที่มาที่ไปที่เราได
นำสูการเปลี่ยนแผนจาก ๑.๕๐ เมตรเปน ๑.๒๐ เมตร แลวบายพาสแยกมวล
น้ำตอตรงไปที่บึงหนองโคตรเลย สวนเรื่องคืนผิวจราจรก็อยางที่ทางกองชางได
อธิบายชี้แจงไปแลว สวนที่ทานประธานสภาฯ แจงวาในแบบแนวทอของกรม
โยธาธิการฯ ไมถูกตองเพราะวาแบบจริงๆ ก็คือทอมาจากสี่แยก ร.๘ แลวขาม
มาเซเวน แลวก็ฝงเดียวกับเซเวนจนไปถึงโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพบาน   
หัวทุง และขอใหแกไขแบบดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม  

นายปศนพล  เมืองสนธ์ิ    ในญัตติน้ีวาดวยเรื่องการขอใชจายเงินสะสมโครงการวางทอ HDPE 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หมูที่ ๑๔ เปนจำนวนเงิน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท ซ่ึงเปนยอดเงินที่สูงพอสมควร

หรือคิดเปนรอยละ ๕๐ ของงบกอสรางรายจายประจำป ที ่ผ านมาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เราไดอนุมัติงบกอสรางไปประมาณ ๓๓,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท จะเห ็นได ว าโครงการน้ีเป นเง ินงบประมาณเกือบคร ึ ่งหนึ ่งของ
งบประมาณในเทศบัญญัติรายจายประจำป ที่ผานมาคณะผูบริหารไดเคย
นำเสนอโครงการวางทอ HDPE ใหสภาฯ ไดอนุมัติแลว และทางสมาชิกสภาฯ 
สวนใหญก็ไมเห็นดวยกับโครงการที่ใชทอ HDPE และไดนำเสนอแนวทางให
ผูบริหารนำไปปรับเปลี่ยนแกไขโครงการโดยใชการวางทอคอนกรีตหรือ Box 
Culvert ธรรมดา ดวยเหตุผลหลายประการซึ่งทำใหเกิดคำถามกับพี่นอง
ประชาชนตอมาวา ประเด็นที่ไมเห็นดวยกับโครงการที่ใชทอ HDPE น้ันเพราะ
อะไร ตนเขาใจหลักการและเหตุผลของคณะผูบริหารและผูที่เกี่ยวของที่จะ
แกไขปญหาการระบายน้ำทวมในเขตตำบลบานเปดของเรา ในฐานะที่ตนเคย
ใหความเห็นตางจากคณะผูบริหารวาดวยเรื่องของการวางทอ HDPE น้ี ตนขอ
ชี้แจงเหตุผลหลัก ๒ ประเด็นคือ ๑. ประเด็นความเหมาะสมของโครงการวา
ดวยเรื ่องโครงการของ HDPE นี้คงปฏิเสธไมไดวาทอ HDPE เปนทอที ่มี
ประสิทธิภาพสูงที่ใชในการระบายน้ำ ขอดีก็คือผิวเรียบประหยัดเวลาการ
กอสรางแข็งแรง แตในเรื่องของราคานั้นก็สูงไปตามคุณภาพของวัสดุ เมื่อ
เทียบกับวิธีการกอสรางธรรมดาในสวนราชการไมวาจะเปนองคการบริหาร
สวนจังหวัด เทศบาล อบต. สวนใหญก็ใชวิธีการใชทอ Box Culvert หรือทอ
คอนกรีตธรรมดา เมื่อเปรียบเทียบจำนวนเงินงบประมาณการวางทอ HDPE 
นี ้ก ็ม ีม ูลค าสูงกวาการวางทอคอนกรีตประมาณเกือบ ๓ เท าต ัว เมื่อ
เปรียบเทียบขนาดหนาตัดที่เทากัน ตนจึงขอชี้แจงในสวนของคุณสมบัติของ
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วัสดุดังนี้ ๑. ทอ HDPE มีความเรียบดีกวาทอคอนกรีตนี้ถูกตองที่ดีกวาความ
เรียบของทอคอนกรีต ซึ่งตนเคยไดอภิปรายในการประชุมครั้งกอนๆ แลววา
ความเรียบของทอในการระบายน้ำนี้มีผลกับแรงเสียดทานภายในทอ ซึ่งการ
ระบายน้ำในทอระบบเปดแบบน้ีแรงเสียดทานดังกลาวจะมีผลนอยมากตอการ
ไหลของน้ำ แตปจจัยในการระบายน้ำที่สำคัญที่สุดคือขนาดหนาตัด กลาวได
วายิ่งขนาดหนาตัดใหญเทาไรก็ยิ่งระบายน้ำไดดีเทาน้ันตามหลักวิศวกรรม ซ่ึง
ตนก็ยังมองวาทอ HDPE นี้ยังไมคุมคาในการลงทุน ๒. เรื่องระยะเวลาการ
กอสรางที่เร็วขึ้นดวยทอ HDPE ที่นำมาจะเปนทอที่ยาวประมาณ ๑๐ - ๑๒ 
เมตร ตนมีความคิดเห็นวาโดยปกติแลวโครงการกอสรางแตละโครงการสิ่ง
สำคัญที่สุดคือโครงการจะเร็วหรือชาตนคิดวาไมไดอยูที่วัสดุเพียงอยางเดียว 
แตคนที่กำหนดเวลาหรือทำใหเร็วใหชาไดดีที่สุดคือผูควบคุมงาน ณ ที่นี้ก็คือ
ฝายขาราชการของกองชางที่มีอำนาจสั่งการควบคุมงานใหชาหรือเร็วไดตาม
แผนงาน ๓. ความแข็งแรงของวัสดุตนก็คงไมตองชี้แจงลงรายละเอียดอะไร
มากเพราะวาทอคอนกรีตเสริมเหล็กดูแลวอยางไรก็ตองแข็งแรงกวาทอ HDPE 
ด วยตัวว ัสด ุ เอง ๔. ทอ HDPE มีราคาเก ินความจำเป นโครงการนี ้ใช
งบประมาณอยู ท ี ่  ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท ระยะทาง ๗๙๔ เมตร คิดเปน
โดยประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาทตอเมตร ซ่ึงสำหรับตนคิดวาเปนยอดเงินที่สูงมาก 
เพื่อใหเกิดความคุมคาของงบประมาณภาษีของประชาชนตนจึงเห็นตางในการ
ใชวัสดุน้ีในโครงการดังกลาว ตนคิดวาการใชทอคอนกรีตหรือ Box Culvert 
คอนกรีตในงานกอสรางครั้งน้ี ซ่ึงระยะทาง ๗๙๔ เมตรถาคิดเปนตัวเลขกลมๆ 
ก็จะอยูที่ประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งประหยัดไดมากพอสมควรในเรื่อง
วัสดุก็จะประมาณน้ี และประเด็นที่ ๒ ในเรื่องของเอกสารที่แนบประกอบใน
วันนี้วาดวยเรื่องการจายเงินสะสมจำนวนเงิน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท ซึ่งใน
เอกสารที ่สงมาใหทางสมาชิกสภาฯ ไดพิจารณาน้ีเมื ่อเปดดูจะมีเอกสาร
ประมาณการอยู ๔ แผน และแบบแปลนประกอบโครงการมีอยูแค ๒ แผน ซ่ึง
แผนแรกจะเปนใบปะหนา แผนที่ ๒ เปนแผนที่ซึ่งตนคิดวามีนอยมากสำหรับ
ประกอบการตัดสินใจพิจารณาเงินงบประมาณจำนวน ๑๔,๓๒๗,๐๐๐ บาท 
ตนเชื่อไดวาทุกทานที่ไดดูแบบนี้ก็คงจะมีคำถามวาอยางทอ HDPE Class C 
(SN๖) คืออะไร RC.MANHOLE คืออะไร วางทอทำอยางไร คืนผิวสภาพ
กวางยาวขนาดเทาใด แบบทำตรงไหนหรืออยางไร ขอมูลตางๆ ซึ่งตนหวังวา
ควรจะไดมีเอกสารมากกวานี ้เพื ่อจะใชในการพิจารณาโครงการดังกลาว 
สุดทายน้ีตนขอเปนกำลังใจและขอบคุณทางคณะผูบริหารที่มีความตั้งใจใน
การแกปญหา และเปนกำลังใจใหทางขาราชการที่ทำงานดวยความเต็มที่เพื่อ
แกปญหาใหพี่นองประชาชนบานเปดเรา แตในญัตตินี้ตนไมเห็นดวยในการที่
ใชท อ HDPE ในโครงการนี ้ของหมูที่ ๑๔ และขอเสนอใหทางผู บร ิหาร
ปรับเปลี่ยนโครงการแกไขโดยใชทอคอนกรีตหรือ Box Culvert เชนเดิม ใน
โอกาสตอๆ ไปทั้งในพื้นที่ที่ไดรับความเดือดรอนที่ผานมาที่เคยนำเสนอไมวา
จะเปนหมูบานลิขิตตราฟาใสในเขตพื้นที่หมูที่ ๑ และหมูบานสินธาราในเขต
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พื้นที่หมูที่ ๘ ที่ไดเคยนำเสนอขึ้นมา ตนอยากจะใหทานผูบริหารและผูมีสวน
เกี่ยวของพิจารณาแกไขหรือวาปรับเปลี่ยนโครงการเพื่อใหไดมาซึ่งโครงการที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอพี่นองประชาชน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม  

นายธนดล  ประเสริฐทรง     ในญัตติน้ีกอนอื่นตองขอแกไขคำผิดใหกับกองชางกอน ในเอกสาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ แบบราคาตอหนวยแผนที่ ๓/๕ จำนวนตนทุนเฉพาะ MANHOLE ตกตัวไอ (I) 

ไป ๑ ตัว คำวาเมนโฮล (MAINHOLE) ในเอกสารเปนแมนโฮล (MANHOLE) 
และเอกสารแผนขวางมีคำว า MANHOLE ตกตัวไอ (I) ไป ๑ ตัวอยู  ใน
รายละเอียดประกอบการกอสรางในขอ ๑. บรรทัดที่ ๒ พรอมบอพัก (RC. 
MANHOLE) จะตองเปน (RC. MAINHOLE) ฝากใหทางกองชางไดตรวจสอบ
กับพจนานุกรมหรือ Dictionary ดวยก็ไดวา MAINHOLE เขาเขียนหรือสะกด
เหมือนกับที่ตนนำเรียนหรือไม ในญัตตินี ้ตนขอสนับสนุนใหมีการทดลอง
โครงการกอสรางน้ี เมื ่อสัปดาหที่ผานมาเทศบาลนครขอนแกนมีโครงการ
งบประมาณ ๕๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อแกไขปญหาน้ำทวมแถวบึงแกนนคร 
เห็นชอบ ๗ เสียง ไมเห็นชอบ ๑๐ เสียง ก็เกี ่ยวของกับการใชทอ HDPE 
เทศบาลนครมีวิธีคิดซึ่งพอมีมติออกมาแลวเขาก็ถามคนที่คิดตอบดวยอารมณ
มากกวาตอบดวยหลักวิศวกรรม ตนอภิปรายถึงความคิดของทางเทศบาลนคร 
สำหรับเทศบาลเราจะเปนเรื่องอะไรที่เปนเหตุผลหลักตนก็ไมแนใจ ตนคิดวา
เปนการเดิมพันครั้งสำคัญของฝายบริหาร การแกไขปญหาน้ำตรงนี้เกิดการ
กระพือขาวในสื่อโซเซียลจนเปนที่นาตกใจวาฝนตกเมื่อไรถนนศรีจันทรบริเวณ
หนาปม ปตท. ไปจนถึงบึงหนองโคตรจะถูกหยิบยกมาถลม ทำใหดอยคา
เทศบาลตำบลบานเปด บอยมาก คนอื่นกระพือขาวดอยคาอยางไรตนกไ็มติด
ใจ แตคนของเราเองก็มีขาราชการก็มี ลูกจางของเทศบาลตำบลบานเปดเองก็
มี ไปเสริมเพิ่มใหเห็นวาการบริหารจัดการน้ำของตำบลบานเปดแยมาก ไป
ตอบในประเด็นวาไมมีการพรองน้ำรองรับ ไมมีการปองกัน ไมมีมาตรการ
ปองกันน้ำทวม ทั้งที ่คนที่มีอำนาจเขาก็ชี ้แจงไปแลววาถาเราพรองน้ำไป
มากกวาน้ีมันก็กระทบกับเรื่องมลภาวะทางกลิ่นจากน้ำเสีย มันก็มีขอบเขต
ของมันที่จะบริหารจัดการทางนี้อยู  แตคนของเราไปทำใหดูเหมือนกับวา
เทศบาลไมมีประสิทธิภาพ ซ่ึงในการประชุมคราวกอนตนกไ็ดพูดวาโดยสถานะ
ของตนที่เปนนักการเมืองก็แลวแต ตนพยายามจะปกปององคกร ไปไหนตอง
ทำความเขาใจชี้แจงอธิบายใหเขาเขาใจวาสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมากกวาสิ่งที่เขา
เห็นเพียงชั ่วครูชั ่วคราว มันมีที ่ไปที ่มา มันมีรูปแบบวิธีจัดการ ระเบียบ 
กฎหมาย เงิน คน เวลา สถานที่ ไมตองไปยกทฤษฎีบริหารจัดการเลย แตคน
มักจะไปเชื ่อในสิ ่งที ่ไดเห็นเพียงแว็บเดียวชั ่วครู ชั ่วคราวไปเชื ่อขาวที่ดู
เหมือนวานาตื ่นเตนตกใจ ปญหาน้ำทวมมันมีทุกที ่ตามยุคสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป กรุงเทพมหานครยิ่งหนักนอกจากแผนดินทรุดน้ำทวมแผนดิน
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ยุบตัวลงจากการใชน้ำบาดาลใตดินยิ่งหนัก จำเปนตองมีการสรางเข่ือนเพื่อสูบ
น้ำจากคลองที ่ต่ำขึ ้นบนบกเพื ่อนำน้ำจากที ่ต่ำขึ ้นสูที ่สูง นำน้ำออกจาก
กรุงเทพมหานคร เขามีสถานีสูบน้ำไมรูวากี่ ๑๐ จุด ซึ่งของเราเริ่มตนที่จะ
ประสบปญหาจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย การโตแยงในเรื่องของสิทธิ์การ
ปรับปรุงโดยที่อาจจะขวางทางริมรางเดิม มันทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงซ่ึงเรา
จะตองชวยกันคิด ซึ่งตนมองวาฝายบริหารพยายามที่จะเอาสิ่งที่ดีมีราคาสงูน้ี
มาพิสูจนวาคุ มคาหรือไม ความจริงในเรื ่องนี้เดิมพันทางการเมือง ซึ่งอีก
ประมาณ ๘ เดือนก็จะเปนวันเขาคูหากาคณะผูบริหาร กาสมาชิกสภาเทศบาล
ชุดใหมแลว ทานกลาทำแลวผลลัพธออกมานาจะเปนสิ่งที่พิสูจนทางการเมอืง
ของฝายบริหาร ตนก็เขาใจตั้งแตวันที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลวา
วิธีคิดในเรื่องที่จะไมเอาน้ำไปรวมกับ Box Culvert ของกรมโยธาธิการ เรา
ตองแยกตางหากเพื่อเอาน้ำตรงลงที่บึงหนองโคตรตนเขาใจตรงนั้น และตน
เขาใจมาตลอดวาทอยิ่งโตยิ่งมีปญหา ทอคอนกรีตเสริมเหล็กถูกก็จริงแตมี
ปญหาทุกๆ ๑ เมตรเกี่ยวกับระบบการยาแนว ตนวาเราตองกล้ำกลืนดูการ
ทรุดตัวการยุบตัวของทอมากวา 10 ปแลว มันดีอยูในชวงที่ทำเสร็จใหมๆ แต
สักครูปูนที่ยาแนวแลวจะเกิดปญหา แลวมีดินจากขางนอกเขาไปอุดขางในทอ
ดินขางนอกก็จะยุบตัวลงเห็นเปนระยะ ทดสอบระบบการบริหารจัดการดวย
ระบบทอใหมลองดูสัก ๑-๒ เสน ตนวาเปนการพิสูจนความคิดของฝายบริหาร
กับความคิดของสมาชิกสภาฯ สวนใหญเปนจุดที่จะเอาไปหาเสียงไดเลย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม  

นายบัวฮอง  บุญจวง    ตนเห็นดวยกับความเดือดรอนของพี่นองประชาชนที่ทางผูบริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไดยื่นเสนอญัตติเขามา แตตนขอสนับสนุนทานชัยรัตน มัสมี และทานปศนพล 

เมืองสนธิ์ ที่ทานไดอภิปรายไปเกี่ยวกับโครงการน้ี และอีกเรื่องที่ตนสงสัย
เกี่ยวกับรายละเอียดของคาลูกรังรองพื้นกับคาประเมินราคาไมตรงกัน จึงขอ
สอบถามผานทานประธานสภาฯ ไปยังคณะผูบริหารดวย 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ตนขออนุญาตใหทานรองประธานสภาฯ ขึ้นมาทำหนาที่ประธานสภา

เทศบาลชั่วคราว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในระเบียบวาระที่ ๓.๓ เปนโครงการวางทอ HDPE ซ่ึงโครงการน้ี 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ และผูบริหารทุกทานรวมถึงผูเขารวมการประชุมใน

วันนี้ทุกทานทราบวาวาระนี้เราเคยอภิปรายแลว และเราก็เคยมีมติไปแลวใน
การประชุมคราวกอน ซึ่งในรายละเอียดโครงการก็ตามที่ทานสมาชิกสภาฯ ได
อภิปรายกันไปหมดแลว ในสวนของคำถามที่ทานสมาชิกสภาฯ หลายๆ ทาน
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สอบถามไปก็ยังไมไดรับคำตอบตนจึงขออนุญาตที่จะเสริมในสวนของขอ
ซักถามคือ ขอแรกทานตอบวา ๒.๕๐ เมตร จาก ๓.๐๐ เมตร เหลือ ๒.๕๐ 
เมตร คือการพิมพผิดในที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผน ถามวาพิมพผิดน้ี
คือเรามีการประชุมกันผานระยะเวลาและมีการยกมือ คำวาพิมพผิดสามารถ
ใชในที่ประชุมแหงนี้ไดหรือไม ในเมื่อรายงานการประชุมก็ออกมาวาผิวจราจร
ตอนนั้นคือ ๓.๐๐ เมตร แต ณ วันนี้ทานประกาศใชแผนรวมถึงในการเสนอ
ญัตติเขามาคือ ๒.๕๐ เมตร คำวาพิมพผิดในที่ประชุมคณะกรรมการแผนกับ
การที่ทานเอามาใชในวันน้ี สวนตัวตนมองวาคำวาพิมพผิดไมสมควรที่จะ
นำมาใชในการประชุม ไมเปนเหตุผลมากเพียงพอที่จะทำใหแผนเปลี่ยนแปลง
ไปจากที่คณะกรรมการในวันนั้นรับทราบ หากคำวาพิมพผิดที่ทานวามีผลทำ
ใหการประชุมสภาฯ วันนี ้เปลี ่ยนจาก ๓.๐๐ เมตร เปน ๒.๕๐ เมตร น้ัน
แปลวาคณะกรรมการที่อยูในที่ประชุมวันนั้นก็เขาใจผิดมาตลอดรวมจนถึง
วันน้ี ถามวาขอมูลที่คณะกรรมการแผนทราบวันน้ันกับขอมูลที่เราประชุมวันน้ี
มีความแตกตางกัน ขอความใดที่จะถือวาเปนขอมูลที่ถูกตอง นี้คือขอแรกใน
สวนของรายละเอียดที่วันน้ีในเมื่อระเบียบหรือขอบังคับกำหนดวา การที่จะทำ
หรือนำเสนอโครงการใดตอสภาฯ โครงการนั้นจะตองเปนไปตามแผน ซึ่งถาม
วาวันนี้เราประกาศใชแผนถูกตอง ๒.๕๐ เมตร นำเสนอตอสภาฯ ก็คือ ๒.๕๐ 
เมตร แตการไดมาซึ่งแผนตองผานการประชาคมผานคณะกรรมการ แตวันน้ี
คณะกรรมการเขาใจแบบหนึ่งสวนมาถึงสภาฯ แลวเปนอีกแบบหนึ่ง ถามวา
วันนี้ความผิดพลาดในกระบวนการที่เกิดขึ้นสมควรหรือไมที่จะมีการแกไขให
มันถูกตอง ขอที่ ๒ ในสวนที่ทานบอกวาคืนผิวจราจร ๒.๕๐ เมตร แตทาน
บอกวาแนวเขตที่มีไมเพียงพอทำใหตองลดขนาดของทอระบายน้ำจาก ๑.๕๐ 
เมตร เหลือ ๑.๒๐ เมตร ทำใหร ับมวลน้ำไดนอยลง คำถามวันนี ้ค ือเรา
แกปญหาอะไร เราทราบถึงความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เพราะทุกคน
ใชถนนเสนนี้เปนหลักไมวาจะเดินทางไปทำงานหรือกลับบาน ไมใชเฉพาะหมู
ที่ ๑๔ ที่ใช ไมใชเฉพาะคนในหมูบานสีวลีหรือหมูบานชลพฤกษหรือศุภาลัย
โมดาเทานั ้นที่ไดรับผลกระทบ ทุกคนไดรับผลกระทบจากน้ำทวมเพราะ
ปริมาณน้ำฝนแคเพียงเล็กนอยตกเพียงครึ่งชั่วโมงถนนเสนน้ีก็จะทวมแลว ถาม
วาทวมเพราะอะไรเพราะวาขนาดของทอที่รับน้ำไมเพียงพอ วันน้ีไมใชน้ำทวม
แตน้ำรอระบาย เดือดรอนทุกคนแตคนที่อาศัยอยูบริเวณนั้นเดือดรอนที่สุด 
เพราะวันน้ีไมสามารถเอารถเขาบานได รถบางคันจะตองจอดที่ปม ปตท. แลว
ก็เดินเขาบานของตัวเองไป ซึ่งสภาฯ เขาใจในความเดือดรอนของทาน แต
ประเด็นก็คือวันนี้ในเมื่อเราเขาใจในความเดือดรอนของทุกคน เราอยากจะ
แกไขปญหา เรามีโครงการดีๆ ที่ผูบริหารนำเสนอมา สภาฯ ไมเห็นดวย ดวย
เหตุผลตางๆ นานา คำวา “ลอง” เราลองไดแตลองแลวตองแกไขปญหาได 
ไมใชวาลองแลวก็ไมรูวาจะแกไขไดหรือแกไขไมได สำคัญที่สุดคือวันนี้ปริมาณ
มวลน้ำมีเทาไร ทอที่ควรจะใชคือขนาดเทาไร ในเมื่อผูบริหารบอกวาจะลอง
ทอ HPDE เพราะตองการความรวดเร็วของโครงการ อยากใหแลวเสร็จภายใน 
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๓ เดือน เพื่อที่ประชาชนจะไดลดปญหาความเดือดรอนน้ี แตถามวาวันนี้มัน
ลดปญหาความเดือดรอนจากการลองในสิ่งที่แปลกใหมเปลี่ยนไป ดีกวาเดิม
หรือไม ดีกวาเดิมราคาสูงขึ้น สวนในรายละเอียดของโครงการทอ HDPE เปน
สิ่งที่ในอนาคตราคาอาจจะถูกลงหรือในอนาคตหลายๆ ที่อาจจะใชเราไมอาจ
ทราบได แตวันนี้คำถามก็คือในเมื่อวันนี้เราจะใชวัสดุสิ่งที่ดีขึ้น เหตุใดไมทำให
ดีไปเลย ทำไมไมใชขนาดทอที่เหมาะสมกับปริมาณของมวลน้ำที่มีอยู วันน้ี
ปริมาณน้ำมากขึ้นฝนมากขึ้นในฤดูที่ใกลจะหมดฝน แตวันนี้พายุยังมาอยูเลย 
ทานบอกวาน้ำมันมีมากข้ึนน้ำจึงดันไมสามารถเชื่อมเขากับทอของโยธาธิการฯ 
ได แตกลายเปนวาทานลดขนาดของทอลง วันนี้สิ่งสำคัญคืออะไร คือเราเอา
น้ำลงใตดินเพราะฉะนั ้นขนาดทอจึงมีความสำคัญในการที ่จะลดความ
เดือดรอนของประชาชน เราไมทราบวาจะไปถึงหนองโคตรเมื่อไร แตเราทราบ
แนนอนวาถาทอระบายน้ำมีขนาดใหญน้ำจะลดลงเร็วขึ้นถูกตองหรือไม แต
วันน้ีทานลดขนาดของทอจาก ๑.๕๐ เมตร เหลือ ๑.๒๐ เมตร การรับน้ำลงไป
ในทอก็รับไดชาลงทั้งที่จริงๆ แลวในการรื้อผิวจราจรคือ ๒.๕๐ เมตร ถามวา 
๒.๕๐ เมตรทานวางทอ ๑.๕๐ เมตรไมไดจริงหรือ ในเมื่อทานขอรื้อผิวถนน
จราจรออกไป ๒.๕๐ เมตร ขนาดที่ทานเอาลง ๑.๕๐ เมตรน้ีทานวางลงไมได
จริงๆ หรือ ทานจึงตองใชทอขนาด ๑.๒๐ เมตร แทนอันน้ีคือขอสงสัยประเด็น
แรก ตอมาก็คือในเมื่อเราเรงเรารีบในโครงการดังกลาวเราจึงตองใชทอที่เปน
ชนิดใหมคือ HPDE คำถามคือวันนี ้เราเปลี ่ยนแปลงแผนเพราะวาเราไม
สามารถนำไปเชื่อมกับทอของโยธาธิการและผังเมืองได แตในแบบที่เราทราบ
กันดีอยูแลววาวันนี้มีแนวทอเดิมตรงไปเรื่อยๆ และมีแนวทอของโยธาธิการฯ  
พื้นที่ระหวางทอเดิมกับทอของโยธาธิการฯ ทานจะไปวางทอ HDPE ตรงไหน 
ตนยังไมอาจเขาใจไดวาวันนี้มีพื้นที่พอหรือไม ระหวางทอเดิมกับทอของโยธา 
ธิการมีพื้นที่วาง หรือทอเดิมกับทอโยธาธิการชิดกัน แลววันนี้เราจะตองรื้อทอ
เกาหรือไม เพื่อที่เราจะวางทอ HPDE ตัวนี้ลงไปหรืออยางไร ในรายละเอียด
ตรงนี้ขอใหเปนขอมูลเพื่อประกอบพิจารณาการตัดสินใจ สำคัญที่สุดคือเม่ือ
ทานเปลี่ยนแปลงแผนเปนบริเวณรานแจวฮอนรีแร็ก ซึ่งพื้นที่ตรงน้ีหลายๆ 
ทานทราบวาเปนพื้นที่สาธารณะ แต ณ วันนี้คำวาแจวฮอนรีแร็กในหลายๆ 
คนที่ขับผานก็จะเขาใจวาเปนพื้นที่ของเอกชน กรณีที่วันน้ีกลายเปนลานจอด
รถของรานแจวฮอนรีแร็กใชเปนที่ตั้งโตะใหคนมาใชบริการในการรับประทาน
อาหารที่รานแจวฮอนรีแร็ก วันน้ีเราจะขอคืนพื้นที่นั้นอยางไร ในเมื่อวันนี้เขา
ใชพื้นที่อยูเราจะไลที่หรือเราจะขอคืนพื้นที่อยางไร ขั้นตอนในการขอคืนพื้นที่
ใชเวลานานขนาดไหน แลวหากวาวันน้ีในเมื่อเปนโครงการระยะสั้นที่เรงดวน
ใชงบประมาณสูงขึ้นถึง ๓ เทา แตตองมาติดปญหาพื้นที่บริเวณรานแจวฮอน  
รีแร็กแลวโครงการนี้จะแลวเสร็จเมื่อไร สุดทายปลายทางจาก ๓ เดือน จะ
กลายเปน ๖ เดือน ๙ เดือน หรือกี่เดือน ซึ่งกวาจะแลวเสร็จกวาน้ำจะหาย
ทวม ถาเปรียบเทียบกับวาวันนี้ ในเมื่อไมตองเรงไมตองรีบแลวเพราะวาติดใน
เรื่องของพื้นที่พิพาท จะใชทออะไร ขนาดเทาใด นี้คือประเด็นสำคัญของวันน้ี
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ที่ตนอยากจะบอกวาชนิดของทอไมไดมีผลตอการทำใหน้ำไมทวม สำคัญที่สุด
คือตามที่ทานปศนพลไดอภิปรายไปตนขออนุญาตเอยนาม วันน้ีความกวาง
ของพื้นที่ในทอระบายน้ำหรือพื้นที่การรับน้ำของทอเปนเรื่องสำคัญเพราะ
ขนาดที่ใหญรับน้ำไดเยอะ ในหลายๆ อยางที่เราเคยอภิปรายไปแลวไมวาจะ
เปนวาทอยางจะไปเชื่อมกันอยางไร หรือใดๆ วันน้ีเราไมอภิปรายแลวเพราะวา
วันน้ีถือวาสมาชิกสภาฯ ไดพูดไปหมดแลว และทำความเขาใจรวมกันแลวใน
ประเด็นตางๆ แตในระเบียบวาระนี้ที่ตนขออนุญาตที่จะตองลงมาอภิปราย
เนื่องจากวามีการเปลี่ยนแปลงแผนน้ีแลวจะทำใหการดำเนินโครงการน้ีเร็วข้ึน
หรือชาลง สำคัญที่สุดคือแกปญหาแลวจบหรือไมในวันน้ี ก็คือทั้งหมดทั้งมวล
สภาแหงนี้เขาใจในความเดือดรอนของพี่นองประชาชน เราไมไดเพิกเฉย และ
เขาใจในความมุ งมั ่นตั ้งใจของผู บริหารที่จะแกไขปญหาดังกลาว รวมถึง
พนักงานทุกคน เจาหนาที่ทุกคนที่ลงไปทำงานเราก็เขาใจวาทานมีความเหน็ด
เหนื่อยกับปญหาตางๆ ที่วันนี้เมืองพัฒนาขึ้นแตอยากใหเขาใจในสวนของ
สมาชิกสภาฯ เราที่มีความเห็นแตกตางกันไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา    เรื่องการวางทอระบายน้ำปม ปตท. ตนเห็นดีดวยแตมีคำถามอยากจะ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สอบถามทางฝายบริหารวาเรามีทางที่จะเอาน้ำจากบึงหนองโคตรไปทางคลอง

ยาวไดหรือไม ที่น้ำทวมอยูทุกวันน้ีพื้นที่คลองยาวมีผักบุงซ่ึงตนไดไปดูแลวมีทั้ง
ผักบุงผักตบชวาเต็มไปหมดทำใหน้ำไมไหล กอนจะถึงสามแยกบานทานอดีต
นายกเทศมนตรีไพศาล ถาเราวางทอตรงนี้น้ำไมไปไหนจะไหลไปที่บึงหนอง
โคตรเหมือนเดิม อนาคตตอไปน้ำก็จะดันไปอยูที่บึงหนองโคตรเหมือนเดิม ตน
อยากยกตัวอยางคือบึงแกนนครสมัยกอนก็เปนแบบน้ี แกไขปญหาไมไดจนผล
สุดทายไมใหคนเขาไปบึงแกนนคร ตอไปบึงหนองโคตรจะเปนเชนเดียวกัน ตน
อยากฝากทางผูบริหารวาทำอยางไรเราจึงจะผันน้ำจากบึงหนองโคตรไปทาง
อื่นเพื่อใหน้ำไหลสะดวก ถาเราผันทอตรงนี้แลวน้ำก็จะดันลงทอไปเหมือนเดิม
เนื่องจากทอตรงนี้สูงกวา ตนเห็นวาปจจุบันการสูบน้ำก็ดีเหมือนกันแตน้ำไม
ลดเทาที่ควร ทางทานผูบริหารควรจะนำเอาอะไรไปปกไวก็ไดวาวันนี้สูบนำ้ได
เทานี้ และไปดูวาวันตอไปน้ำลดระดับหรือไม ตนคิดวาน้ำไมไดลดแตกลับมี
ปริมาณที่เพิ่มข้ึน จึงขอฝากทานผูบริหารดวย  

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นายประทีป  เสาผล     ญัตติของทานนายกเทศมนตรีในระเบียบวาระที่ ๓.๓ น้ีเปนเอกสิทธิ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ของแตละบุคคล ซึ่งสมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๒ ทาน ในความเห็นตางโดยขออางถึง

ทานธนดลวา เทศบาลนครน้ันไดมีการประชุมผานไปแลว ซ่ึงความเห็นตางน้ัน
มีอยูแลวและไมมีใครผิดหรือไมมีใครถูกในความคิดเห็นตาง แตในดานขอมูล
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น้ันตนอยากใหเสพขอมูลดวยความเปนจริงไมวาจะเปนเรื่องการผันน้ำของฝาย
บริหารเอง ความจริงตามขอมูลแลวทานนายกเทศมนตรีไดทำการผันน้ำ
ตลอดเวลาในระยะเวลาชวงไตรมาสไหนก็ตามที่สามารถผันน้ำได ตามที่ทาน
ธนดลไดอางอีกเหมือนกันวาเราไมสามารถจะสูบน้ำไดเกินขีดกำลังที่กำหนด
หากเกินกวาน้ำถาลดระดับมากจะสงกลิ่นในชวงหนาแลง ในความเดือดรอน
ตรงน้ีหลักๆ ซ่ึงตนไดเขารวมการประชุมประชาคมพี่นองหมูบานชลพฤกษชวง
ที่ทานนายกเทศมนตรีไดไปขอความคิดเห็นของประชาชนจากคณะกรรมการ
หมูบานและผูที่อาศัยอยูในหมูบานชลพฤกษเห็นวาโครงการน้ีเปนอยางไร  ตน
ไดไปรับฟงขอมูลจากประชาชนในหมู บานซึ ่งเขาเห็นดวยกับทานนายก 
เทศมนตรี เห็นดวยกับการที่จะวางทอ HDPE เพื่อที่จะไดระบายน้ำอยางที่
ทานสมาชิกสภาฯ หลายๆ ทานที่ไดแสดงความคิดเห็นตาง ในสวนของทอ 
HDPE มีขอดีอยางไร หรือทอ Box Culvert คสล. ดีอยางไร ทายที่สุดแลว 
ความคิดเห็นของตนมองวาสิ่งใดที่ดีตอประชาชนถึงจะเปนงบประมาณที่สูงแต
ถาจะใชคำวาลองก็ไมเชิง และทางคณะผูบริหารอยางนำสิ่งดีๆ ใหกับทางพี่
นองประชาชนชวยระบายน้ำที่ทวมขัง อยางที่ทานรูถนนเสนนี้เปนเสนหลัก
ของการใชถนนของทางพี่นองประชาชนคือถนนศรีจันทร ในความคิดเห็นตน
ขอสนับสนุนทานนายกเทศมนตรีที่เสนองบประมาณและยังมีอีกหลายญัตติใน
เรื่องของทอ HDPE เพื่อที่จะบรรเทาความความเดือดรอนของพี่นองประชาชน
ตนขอสนับสนุนทานนายกเทศมนตรีสิ่งใดที่ดีตอประชาชนตนก็เห็นดวย วันน้ี
ตนเองซ่ึงเปนหน่ึงในสมาชิกสภาฯ ที่เห็นดวยกับทานนายกเทศมนตรี   

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ถาไมมีขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนยังยืนยันผานทางไลฟสดในวันน้ีทานผูชมและประชาชนทุกทาน 
นายกเทศมนตร ี ทั้งทางผู บริหารและทางสมาชิกสภาฯ เรายืนยันวาเราเห็นตรงกันที ่เรา

อยากจะแกปญหาความเดือดรอนของทุกๆ ทาน เพียงแตวาดวยกระบวนการ
และระเบียบกฎหมายที่เรามี ดวยอำนาจที่เรามีทั้ง 2 ฝาย ทั้งทางฝายบรหิาร
และทั้งทางฝายสภาฯ เองจึงตองเกิดการใหขอมูลกันใหครบดานและครบถวน
กอน เพราะวาทุกครั ้งที ่ทางสภาฯ มีมติเห็นดวยหรือไมเห็นดวยมีผลทาง
ระเบียบกฎหมาย แมกระทั่งทางผูบริหารหรือเจาหนาที่ทุกๆ ทานในการ
นำเสนอและตัดสินใจจะกระทำอะไรลงไปนั้นมีระเบียบกฎหมายที่กำหนดอยู 
ตนขอยืนยันกับประชาชนชาวตำบลบานเปดทุกๆ ทานวาการอภิปรายในครัง้น้ี
เปนการโตตอบเชงิระเบียบเชิงขอมูลในหลักการ ตนขอยืนยันวาทั้งฝายบริหาร
ทั้งฝายสภาฯ มีความตองการชวยเหลือพี่นองทุกๆ ทานขอใหเขาใจในตรงน้ี
กอน ในสวนของการตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ ทานปศนพล, ทาน
บัวฮอง, ทานประธานสภาฯ รวมทั้งทานแสนศักดิ์นั้น ทางกองชางจะเปนผู
สรุปประเด็นใหและกองยุทธศาสตรและงบประมาณจะตองตอบขอซักถามใน
ขอมูลตางๆ ดังนั้นตนจะขอพูดในหลักการกอนวาการบริหารจัดการและการ
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ปองกันน้ำทวมมีหลากหลายทฤษฎีมีหลากหลายวิธี แกไขปญหา ซึ ่งทาง
ผูบริหารยืนยันมาตลอดวาเราเปดรับฟงทุกความเปนไปได เปดรับฟงทุก
ความคิดเห็นมาชวยดวยกัน ทางผูบริหารเองสิ่งใดที่ตามขอเท็จจริง ณ ปจจุบัน
วาเปนวิธีที่ดีที่สุดเราจะเลือกวิธีนั้น ตนขอตอบขอซักถามของทานปศนพลวา 
ณ ปจจุบันน้ีผูบริหารจะไมมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุใดๆ ทั้งสิ้นจนกวาจะมีขอมูล
หรือทฤษฎีหรือมีขอมูลเชิงประจักษทางวิศวกรรมและทางวิทยาศาสตรที่มีการ
ใชวัสดุที่ดีกวานี้และมีความคุมคากวานี้ได สวนเรื่องความเหมาะสมของราคา
ทฤษฎีตางๆ ที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายมาถูกตองตามนั้น ซึ่งทุกทฤษฎี
ประกอบดวยตัวแปรและปจจัยขนาดความกวาง อัตราการไหลของน้ำก็วากัน
ไป เพียงแตตนคิดวายังมีอีกหนึ่งปจจัยที่ทานอาจจะลืมใสลงไปในสมการนี้คือ
ความยากลำบากทางจิตใจของผูไดรบัผลกระทบที่ประสบปญหาน้ำทวม ในที่น้ี
มีบานใครน้ำทวมบางหรือไม เพราะฉะนั้นเรามิอาจจะไปบอกวาเห็นใจและ
เขาใจผูประสบภัยได เพราะบานตนไมไดน้ำทวม เรามีแตความเห็นใจและ
เลือกวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด สวนเรื่องความคุมคาเราพูดมาหลายปแลวตนยังยืนยัน
ตามที่เทวดาเดินดินทานหนึ่งไดพูดไววา “ความคุมคาความเดือดรอนของพี่
นองประชาชนตีเปนมูลคาไมได ตีเปนเงินไมได” ตนยังยืนยัน สวนเรื ่อง
รายละเอียดตางๆ เปนไปตามทฤษฎีที่ทุกทานสามารถหาขอมูลเพิ่มเติมไดอยู
แลว ในสวนที่ ๒ คือเรื่องเอกสารที่อาจจะไมเพียงพอขอใหทางกองชางไดตอบ
ขอซักถามเพิ่มเติมวา เหตุใดเอกสารจึงมีแคเพียง ๒-๓ แผนเทานี้ ซึ่งตนเขาใจ
วาอาจจะเอาญัตติเรื่องนี้เขามาหลายรอบแลวและเอกสารคอนขางครบถวน
พอสมควร ในสวนของทานบัวฮองที่ไดสอบถามเรื่องการประเมินราคาที่ไม
ตรงกันนั้น ขอใหทางกองชางไดตอบวาเหตุใดจึงไมตรงกัน ในสวนของขอ
ซักถามของทานประธานสภาฯ ขอ ๑. ขอใหทางกองยุทธศาสตรและ
งบประมาณรวมทั้งกองชางไดรวมกันตอบขอซักถามน้ี เพราะการที่พูดผิดหรือ
ตอบผิดหรือพิมพผิดจาก ๓.๐๐ เมตรเหลือ ๒.๕๐ เมตร นั้นมีรายละเอียด
อยางไร ขอใหตอบขอซักถามของทานประธานสภาฯ ดวย ขอ ๒. คือทางกอง
ชางชวยตอบดวยวาการที่เราตองขุดทอขนาด ๒.๕๐ เมตร เพื่อวางทอขนาด 
๑.๒๐ เมตรหรือ ๑.๕๐ เมตรทำไดหรือไม ขีดขอจำกัดเราคืออะไร ตนเขาใจ
ปริมาณหนาตัดเปนสิ่งสำคัญอยูแลวถาหนางานเราเหมาะสมเราจะวาง ๓.๐๐  
เมตร หรือ ๕.๐๐ เมตร ทางผูบริหารเราก็ยินดี เหตุใดจึงมีขอจำกัดวาไม
สามารถวาง ๑.๕๐ เมตรได ทำไมตองเลือกทอขนาด ๑.๒๐ เมตร พอเรารูวา
หนาตดัมีขนาด ๑.๒๐ เมตร เราจึงตองพิจารณาวาวัสดุขนาดใดที่เหมาะสมกับ
ทอขนาด ๑.๒๐ เมตร ที่เปนวัสดุที่ดีที่สุด เปนที่มาที่ไปที่เรานำเสนอทอ HDPE 
สวนขอ ๓. ขอใหทางกองชางตอบเหมือนกันวาแนวทอทั้ง ๓ แบบ เราจะวาง
กันแบบใดทั้งทอเดิม ทอของกรมโยธาธิการ และทอใหมที ่เราจะตองวาง
เพิ่มเติม และขอ ๔. บริเวณปลายทางที่จะออกบริเวณรานอาหารแหงหน่ึงที่ยัง
เปนขอสงสัยวาเปนที่สาธารณะหรือเปนที่เอกชน ซ่ึงที่ผานมานโยบายของทาง
ผูบริหารคือที่สาธารณะเราจะใชประโยชนใหเต็มรูปแบบ ถาใครล้ำตองถอย 
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ใครบุกรุกก็ตองรื ้อ ซึ ่งเอกสารที ่เรามีเราสามารถพิสูจนทราบไดวาเปนที่
สาธารณะ และเพื่อความชัดเจนในระเบียบกฎหมายทางกองชางไดทำเรื่องไป
สำนักงานที่ดินใหเขามารังวัดสอบเขตใหม ถาเรียบรอยแลวจะแจงทางผูที่ตั้ง
ขอสงสัยดวย สวนขอซักถามของทานแสนศักดิ์ที่ไดสอบถามวาการที่มีสิ่งตางๆ 
ที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองยาวไปทางโรงพยาบาลขอนแกนรามนั้น ขอให
ทานไปดูใหมวาพวกเราทำอะไรกันไปบางแลว ขอใหลงพื้นที่บอยๆ จึงจะได
ขอมูลที่ครบถวน ใหไปเห็นกับตาเวลาที่ฝนตกเจอกันจะไดไมตองมาอธิบายใน
ที่ประชุมเลย เพราะวาทุกครั้งที่ฝนตกพวกตนอยูตรงจุดนั้นอยูแลว ๒. คือการ
ผันน้ำจากบึงหนองโคตรไปทางใดไดบาง ทุกทานนาจะพอทราบขอมูลอยูแลว
วาน้ำในบึงหนองโคตรผันออกไปไดทางเดียวคือทางคลองยาวผานไปทาง
โรงพยาบาลขอนแกนราม มีประตูน้ำ ๑ บาน ที่เราบริหารรวมกับทางเทศบาล
นครขอนแกน การผันน้ำเขาเมืองไปบึงทุงสรางไปตำบลพระลับแลวลงลำน้ำชี 
และในขอจำกัดเดียวในสถาณการณที่เราเจอทำใหเราพรองน้ำไมทัน เราจึง
ตองเพิ่มทางออกเพิ่มเติมตามที่ทุกทานไดเห็นทออยูแลวคือเสนถนนศรีจันทร
ออกมาทางบานโคกฟนโปงออกไปบริเวณทางเลี่ยงเมืองบริเวณสี่แยกเทศบาล
ตำบลบานเปดของเรา สวนการพรองน้ำน้ีขอใหไปศึกษาหาขอมูลดวยถาศึกษา
หาขอมูลบางอาจจะไมมีคำถามน้ี เพราะพวกเราพรองน้ำมาตั ้งแตเดือน
มกราคมเปนเวลา ๓ ปแลว ปจจุบันเราพรองน้ำไป ๓-๔ ครั้ง ปจจุบันเราพรอง
น้ำออกจากบึงหนองโคตรประมาณ ๑๒ เมตรแลว ซ่ึงเปนการปฏิบัติการครั้งที่ 
๕ แลวที่เรารีบเอาน้ำออกจากบึงหนองโคตร ทุกครั้งที่เราปฏิบัติงานเรามี
เปาหมายอยูที่ ๔ เมตรทุกครั้งที่เราปฏิบัติงาน รอบลาสุดกอนฝนตกเราทำ
ระดับไดถึง ๓.๘๐ เมตรแลว แตฝนตกมา ๒-๓ วันเรารีบพรองน้ำออก ตนขอ
เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องเครื่องสูบน้ำ ณ ขณะนี้ที่ตองใชในการผันน้ำออกจากบึง
หนองโคตรของเราทางฝงโรงสูบน้ำมี ๕ หัว ฝงคลองยาวทางบานทานอดีต
นายกเทศมนตรีไพศาล มีจำนวน ๔ หัว รวมทั้งหมด ๙ หัว บริเวณรานลุงเสม
ที่ตั้งเครื่องของทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) อีกจำนวน ๓ หัว 
รวมทั้งหมดเปน ๑๒ หัวสูบที่เราเรงสูบกันทั้งวันทั้งคืน ถึงแมฝนไมตกมา ๒-๓ 
วันแตปริมาณน้ำเริ่มสูงขึ้น ยิ่งสูบยิ่งเพิ่มขึ้น เปนขอมูลที่ถาหากทานหาขอมูล
จะเขาใจวาเหตุใดจึงเปนแบบนี้ เนื ่องจากเรารับน้ำมาจากทุกทิศทุกทาง 
บริเวณทางฝงเหนือหนาคาย ร.๘ ทางคลองดานถนนมะลิวัลยน้ำจะไหลเขาบึง
หนองโคตรอยางตอเนื่อง ถาทานไดลงพื้นที่บางไปดูทางสามแยกทางเขาปม 
ปตท. บริเวณโรงเรียนผูพิการทางสายตาก็ไดทานจะเห็นมวลน้ำมหาศาล
ในขณะวันที่แดดออกนั้นยังมีมวลน้ำมหาศาลที่กำลังไหลลงบึงหนองโคตร 
อยากใหทานไดศึกษาขอมูลใหรอบดานดวย ขอเชิญทางกองชางและกอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ เพิ่มเติม 

 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๒๖ 

 

นายสันติ  ศรีจันทร    ประเด็นแรกตนขอชี้แจงในเรื่องลูกรังวาทำไมราคาตอหนวยกับราคา 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ประเมินไมตรงกัน กลาวคือราคาตอหนวยตัวนี้ยังไมไดคูณ Factor-F ในสวน

ของประมาณการราคาตองเพิ่มขึ้นแตละตัวตองคูณ Factor-F กอน สวนที่วา
ทำไมเขตที่เราจะขุดจึงเหลือ ๒.50 เมตร คือในการวางทอเราจะตองมีการให
คนลงไปทำงานขางทอดวยไมใชเราจะขุดแค 1.๕0 เมตร หรือ 1.๒0 เมตร 
แลววางทอลงไปเลย จะตองใหคนลงไปยืนทำงานทั้งสองดานดวย และจะตอง
ทำการบดอัดขางทอดานลางทอขึ้นมาดวยมีเครื่องบดอัดทั้งสองขางดวย ถา
เปนทอขนาด ๑.๕๐ เมตรก็จะมีการขุดล้ำเขตทางออกไปอีก และเรื่องของ
แบบแปลนทำไมจึงมีแค ๒ แผน เนื่องจากเราเอาเฉพาะรายละเอียดหลักๆ 
เขามา สวนแบบแปลนจริงๆ จะมี Detail หรือรายละเอียดทั้งหมดประมาณ
สิบกวาแผนซึ่งรายละเอียดแบบตัวนั้นจะอยูในสวนอื่นๆ จึงไมไดนำเขามา 
สวนเรื่องที่สาธารณะนั้นไดดำเนินการทำเรื่องแจงไปยังสำนักงานที่ดินเพื่อให
เขามาสอบเขตแลว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางกองยุทธศาสตรและงบประมาณไดตอบขอซักถามของ  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทานสมาชิกสภาฯ 

นางรักเล  ปาละสานต    สำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแผนหรือกระบวนการจัดทำแผนได 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ดำเนินการเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผน 

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สวนเรื่องเน้ืองานเปาหมายผลผลิตของ
โครงการเกิดจากกองชางทั้งสิ้น แลวที่สอบถามวาทำไมในสวนของปริมาณจึง
เปน ๓.๐๐ เมตร หรือ ๒.๕๐ เมตร นั้นคนที่จะตอบคำถามไดดีคงจะเปนใน
สวนของกองชาง เพราะวาเทาที่ไดตรวจสอบดูเอกสารของทางกองยุทธศาสตร
ฯ ที่ทำมานั้นถูกตอง ในเอกสารที่ประกาศใชถูกตอง สวนการเปรียบเทียบวา
เดิมเปนอยางไร ทำไมจึงมีการแกไขจาก ๓.๐๐ เมตร เปน ๒.50 เมตร คงจะ
เปนในสวนของกองชางที่เปนเจาของโครงการที่จะตอบขอเท็จจริงตรงนี้ใหกับ
ที่ประชุมแหงนี้ไดรับทราบ ในสวนของกระบวนการจัดทำแผนไดดำเนินการ
เปนไปตามข้ันตอนตามระเบียบกฎหมายทุกประการ 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขอเชิญทางกองชางไดตอบขอซักถามในสวนน้ีตอที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว  

นายสันติ  ศรีจันทร    หลังจากที่ไดเปลี่ยนแปลงจากทอขนาด 1.๕0 เมตร เปน 1.๒0 เมตร  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ทางกองชางไดดำเนินการสงโครงการ, สงชื่อโครงการ และสวนที่แกไขไปให

กองยุทธศาสตรและงบประมาณอยู แลว หลังจากประชุมไดใหเจาหนาที่
ประสานไปทางกองยุทธศาสตรและงบประมาณใหเปลี่ยนเปนตัวเลขดังกลาวน้ี
ตั้งแตวันน้ันแลว และไดประสานกับนักวิเคราะหนโยบายและแผนแลว 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ทางฝายบริหารมีอะไรจะอธิบายชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม เน่ืองจากมีอีก 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว เรื่องคือแนวของการวางทอที่มีทั้งทอของโยธาธิการและทอเดิมในการวางทอ 

HDPE ขอใหทางกองชางไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม  



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๒๗ 

 

นายสันติ  ศรีจันทร    ในสวนของแนวทอเดิมตอจากแยกวังมัจฉาสวนใหญทอตรงน้ีพังหมด 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ แลวและใชงานไมได ในเบ้ืองตนจะทำการวางเบียดกันไปกอนในกรณีที่มีพื้นที่ 

แตถาไมไดก็จำเปนตองรื้อทอเดิมออก 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ตนสงสัยวาในการรื้อทอน้ันเปนคาใชจายอยูในสวนน้ีหรือไม เพราะ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ระยะทางเพิ่มข้ึนอีก ๒๐๐ กวาเมตร 

นายสันติ  ศรีจันทร    คาใชจายในการรื้อทอไดคิดรวมอยูใน BOQ แลว 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  

นายชัยรัตน  มัสม ี   เหตุใดจึงไมรื้อออกใหแลวเสร็จไปเลย ไมตองรอดวูาทออุดตันแลว 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว คอยรื้อออก 

นายสันติ  ศรีจันทร    ถาขุดวางทอแลวทออุดตันกค็งตองรื้อออกไปทั้งหมด 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ตนขอสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่ทานแจงวามีการคำนวณในการรื้อ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ แนวทอเดิมอยูในประมาณการนี้แลว ไมทราบวาทานคำนวณตลอดทั้งสาย

หรือคำนวณเฉพาะระยะทาง ๒๐๐ เมตรน้ัน 

นายสันติ  ศรีจันทร    มีการคำนวณเฉพาะตอจากวงัมัจฉาถึงรานแจวฮอนรีแร็ก 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ถาคำนวณเฉพาะตอจากวังมัจฉาแลว คำถามตอมาคือแลวแนวทอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ เดิมน้ำจะไหลออกไปทางใด ถาทานนำทอใหมโดยการวางทอ HDPE เฉียง

ออกไปเนื่องจากมีแนวทอเดิมที่ทานไมไดรื้อออก ทานมีทอ HDPE แลวทาน
บอกวาจะนำไปลงแนวของทอเดิม หากไมมีพื้นที่ลงซึ่งวันนี้ตนไมแนใจวาทาน
ไดสำรวจหรือยังวามีหรือไมมี หากไมมีตามที่ทานไดคำนวณหรือประมาณการ
มาคือการที่ทานประมาณการนั้นคาดวาคงไมมีพื้นที่ลงถูกตองหรือไม ในเม่ือ
พื้นที่ทอเดิมติดกับพื้นที่ทอของโยธาธิการฯ วันนี้เราไมมีพื้นที่จะใสใหกับทอ 
HDPE ทอจะตองเอียง พอทอเอียงการไหลของน้ำก็จะชาลงระดับหนึ่ง แลว
พอเราวางทอตอจากแนวทอเดิมคือทอ HDPE ไปตามที่ทานไดออกแบบไว 
คำถามกค็ือแลวน้ำจากแนวทอเดิมจะไปอยูที่ไหน 

นายสันติ  ศรีจันทร    แนวทอเดิมก็จะไหลลงในทอ HDPE  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ 
นายชัยรัตน  มัสม ี   เน่ืองจากขอซักถามของทานบัวฮองยังไมไดรับคำตอบ ดังน้ันขอให  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ทานบัวฮองไดทวนคำถามใหมอีกครั้งหน่ึง 

นายบัวฮอง  บุญจวง    รายละเอียดการประมาณราคาตนทุนของลูกรังรองพื้น ตนทุนคือ  
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ๒๕๐.๓๑ บาท แตราคาประเมิน ๓๒๗.๓๔ บาท จึงขออนุญาตสอบถามดวย

ตนเองเกิดขอสงสัย 
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นายสันติ  ศรีจันทร    ในเรื่องน้ีก็ไดตอบขอสงสัยในเบ้ืองตนแลวคือจำนวน ๓๒๗.๓๔ บาท  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ นี้ไดคูณคา Factor-F ประมาณ ๑.๓ สำหรับคา Factor-F ก็คือ กำไร ภาษี 

หรือคาดำเนินการตางๆ จะรวมอยูในรูปแบบของ Factor-F 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๐ เสียง   

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 14 บานหัว
ทุงนคร ถนนศรีจันทรบริเวณปม ปตท. ถึงหนองโคตร (บริเวณรานแจวฮอน   
รีแร็ก) จำนวน 14,327,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๔  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 
บานแกนพยอม (หมูบานอโณทัย) จำนวน 5,841,500 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ระเบียบวาระที่ ๓.๔ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสราง

วางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม 
(หมูบานอโณทัย) จำนวน 5,841,500 บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหาร
ไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 5,841,500 บาท รายละเอียดดังน้ี 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวดคาที่
ดินและสิ่งกอสราง ประเภท คากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
ยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 16 บานแกนพยอม (หมู บานอโณทัย) ตั ้งไว 
5,841,500 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บาน
แกนพยอม (หมูบานอโณทัย) รายละเอียดดังน้ี 
งานถางปาขุดตอ ขนาดเบา 

พื้นที่ผิวจราจรรวม 1,190.00 ตารางเมตร  
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. ชั้นรองพื้นดวยลูกรังบดอัดแนน ปริมาตรรวมไมนอยกวา 135.00  
ลูกบาศกเมตร  

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกวาง 5.80 - 5.90 
เมตร ความยาว 914.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม
นอยกวา 5,290.00 ตารางเมตร  
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 ม. (มอก.ชั้น 3) ความยาว 914.00 
ม. พรอมบอพัก (ฝาเหล็ก) พรอมปายโครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามปริมาณการงานกอสราง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปด
กำหนดที่  3/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570 แกไขครั้งที่ 21/2567 

หนาที่ 5 ลำดับที ่2    
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ ้น 5,841,500 

บาท โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  
2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใชได จำนวน 101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๐ 

 

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 

นายแสนศักดิ์  แสนบุดดา    ในหมูบานแกนพยอมที่มีบปญหาน้ำทวมประจำ ตนเห็นดวยกับการ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ยกระดับถนนพรอมวางทอระบายน้ำ เพื่อเปนการลดปญหาความเดือดรอน

ของพี่นองประชาชนในหมูบานอโณทัย รวมทั้งหมูบานพวงเพชรและหมูบาน
แกนทองดวย ตนขอเสนอแนะการที่จะวางทอระบายน้ำกับกอสรางถนนบาน
กอกนอยบริเวณหนาบานอดีตผูใหญสืบศักดิ์ซึ ่งไดอภิปรายกันมาหลายครั้ง
แลวแตก็ไมเห็นเอาเขามา จึงขอฝากทางฝายบริหารชวยดูแลและตนขอ
สนับสนุนโครงการกอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวาง
ทอระบายน้ำพรอมบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอมดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
 เห็นชอบ  ๑๒  เสียง 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายน้ำพรอม
บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู ที ่ 16 บานแกนพยอม (หมู บานอโณทัย) 
จำนวน 5,841,500 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

   ๓.๕  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE  พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปาก
ทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,757,000 บาท (กองชาง)) 

นายชัยรัตน  มัสมี    ระเบียบวาระที่ ๓.๕ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที ่ 19 บานกังวาน, หมูที ่ 23 บานไทรทอง (จากปากทาง
หมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,757,000 
บาท (กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองชาง) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใชจายเงิน

สะสม จำนวน 15,757,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๑ 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน หมวด
คาที่ดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสาธารณูปการ โครงการกอสราง
วางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมู
ที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึง
คลองยาว) ตั้งไว 15,757,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบาย
น้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บานกังวาน, หมูที่ 23 บาน
ไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุลตลอดสายถึงคลองยาว)  
รายละเอียดดังน้ี   
งานวางทอระบายน้ำHDPE 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 1.20 เมตร (SN6) ความยาว 785.00 
เมตร พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ 
งานคืนสภาพผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 6.00 เมตร ความยาว 785.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 4,599.76 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการจำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง และตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 4/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570  แกไขครั้งที่ 21/2567 

หนาที่ 6  ลำดับที่ 3   
      รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น 15,757,000 

บาท โดยมีเหตุผลคือ 
1. เพื ่อเปนการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ในการ

สัญจรไป-มา และแกไขปญหาน้ำทวมซ้ำซากภายในเขตเทศบาลตำบลบานเปด  
2. เพ ื ่อใหการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบานเปด สามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ตอทุกภาคสวน                                                      

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาว จึงขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี ้ การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ินและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
เงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯแลว เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่
นำไปใชได จำนวน 101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2566 
หมวด 8 ขอ 97 เพื่อสภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๒ 

 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ในระเบียบวาระน้ีเขาใจในความเดือดรอนเน่ืองจากวาถนนเสนบาน 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ กอก ปจจุบันคือฝนตกแคเพียงปริมาณไมมากแถวนี้ก็จะทวมและทวมเปน

เวลานาน สืบเนื่องจากมวลน้ำจะไหลเขาไมวาจะเปนจากฝงถนนมิตรภาพ 
หรือวาในสวนของถนนเหลานาดีก็จะไหลรวมกันสูจุดนี้ วันน้ีปญหาก็คือน้ำ
ทวมทำอยางไรจึงจะแกไขปญหานี้ได ซึ ่งทางผูบริหารก็มองวาการวางทอ
ระบายน้ำก็นาจะแกไขปญหาไดดีขึ้นเพราะวาปจจุบันก็คือตามภาพที่ผูบริหาร
ไดนำเสนอใหกับที่ประชุมสภาฯ ทราบ เราจะเห็นวาตลอดแนวเดิมจะมีแนว
ทอเดิมอยูแลวทั้งสองฝง ปญหาที่ผูบริหารมองคือเปนเรื่องของทอระบายน้ำ
อุดตันเน่ืองจากวามีการใชงานมาเปนเวลานาน แตสำคัญที่สุดคือทอก็ควรที่จะ
มีการบำรุงรักษาเน่ืองจากวามีการใชงานมานาน สิ่งปฏิกูลตางๆ ก็จะเขาไปอยู
ในทอระบายน้ำ ในวันน้ีเรามีรถดูดโคลนหรือวามีงบประมาณที่จะขุดลอกรอง
ระบายน้ำก็ควรที่จะเอาสิ่งน้ีเขามาเสริม ถามวาวันน้ีวิธีการที่จะทำใหมวลน้ำ
ลดลงเร็วที่สุดก็คือการวางทอระบายน้ำตามที่ผู บริหารไดนำเสนอมา สวน
ประเด็นที่วาจะเปนทอชนิดใดตนคงจะไมอภิปรายแลววาทอชนิดใดดีหรือไมดี
อยางไร เพราะวาประเด็นคือไมวาจะเปนทอชนิดใดก็ดีขอใหแกไขปญหาได ใน
สวนที่วาในมุมของการประชาคมหรือใดๆ ตนมองวาหากตนอยูในพื้นที่ที่ไดรับ
ความเดือดรอนไมวาผูบริหารจะนำเสนอโครงการอะไร ดวยงบประมาณเทาไร
แกปญหาใหตนได ตนก็พรอมที่จะสนับสนุนในนโยบายนั้นๆ อยูแลว แต
คำถามที่ตนอยากจะสอบถามก็คือในเมื่อมวลน้ำมีปริมาณที่มาก วันน้ีทำไมเรา
จึงใชทอขนาด ๑.๒๐ เมตร ในเมื่อพื้นผิวกวางถึง ๖.๐๐ เมตร ทำไมเราไมใช
ขนาดที่ใหญกวานี้เพื่อที่จะรับมวลน้ำดังกลาว สิ่งสำคัญคือในการแกไขปญหา
วันนี ้ เราไมสามารถเอาน้ำออกจากพื ้นที ่เราไดแนนอน เนื ่องจากตามที่
ผู บริหารไดอธิบายชี้แจงใหสภาฯ ทราบก็คือน้ำทั้งหมดที่มีอยูเรามีทางออก
เพียงทางเดียว เรารับน้ำมาจากทุกทิศทางไมวาจะเปนตำบลศิลา มหาวิทยาลยั 
ขอนแกน หรือแมแตในสวนของถนนเหลานาดีทีม่ีการวางทอใหมของกรมทาง
หลวง ปจจุบันน้ำก็ไหลเขามาสูตำบลเราทั้งหมดไมไดไหลไปทางตำบลเมืองเกา
เลย ดังน้ันมวลน้ำทั้งหมดจึงมารวมกันอยูตรงน้ี ซ่ึงหากวันน้ีในเมื่อปริมาณน้ำมี
มากขึ้น ขนาดของทอระบายน้ำจึงมีความสำคัญ คำถามคือทอขนาด ๑.๒๐ 
เมตรนั้น เพียงพอหรือไม เพราะวันนี้เราตองเอามวลน้ำลงสูใตดินเพื่อที่จะรอ
ระบายไปยังเทศบาลนครขอนแกน เนื ่องจากวาเทศบาลนครขอนแกนมี
ทางออกใหเราทางเดียวก็คือจากคลองยาวไปสูสหกรณการเกษตรซึ่งตรงนั้นมี
ประตูระบายน้ำ ในวันนี้ถามวาประตูระบายน้ำจะเปดเมื่อไรหรือปดเมื่อไร จะ
เปดก็ตอเมื่อเทศบาลนครขอนแกนไมไดอยูในภาวะวิกฤตจึงจะรับน้ำจากเราไป
ได เมื่อใดก็ตามหากเทศบาลนครขอนแกนอยูในภาวะวิกฤตมวลน้ำในสวนของ
เทศบาลนครขอนแกนก็ไมสามารถที่จะรับมวลน้ำของเราไปได ดังนั้นประตู
ระบายน้ำกจ็ะไมเปดอยูดีในชวงที่น้ำรอการระบาย ดังน้ันการที่เราเอาน้ำลงใต
ดินจึงเปนเรื่องสำคัญที่สุด ถามวาวันนี้เราเปลี่ยนถนนใหเปนคลองแลวขางบน
ยังเปนถนนเหมือนเดิม หลักการงายๆ คือเมื่อมีคนเอยถึงเทศบาลนคร
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ขอนแกนเราจะนึกถึงคลองรองเหมือง เขาวางทอระบายน้ำไวขางลางแลวทำ
ใหขางบนเปนถนนเพื่อที่จะใหมวลน้ำทั้งหมดลงไปไดเร็วที่สุด วันน้ีชนิดของทอ
ระบายน้ำคงจะไมตองมีการอภิปรายกันแลว คำถามคือขนาดของทอระบาย
น้ำมีความ สำคัญหรือไม ถาหากวันนี้เราจะเปลี่ยนถนนเสนนี้ใหเปนคลองอยู
ขางลางเรา แลวราก็ยังใชสัญจรไปมาไดอยู ในสวนของงบประมาณตนไมติด 
แตติดที่ขนาดของทอระบายน้ำเพียงเทานั้น ในสวนของรายระเอียดโครงการ
คำถามคือผิวจราจรกวาง ๖.๐๐ เมตร ในสวนที่ทางกองชางไดประมาณการมา
ก็คือตอนนี้เราใชทอขนาด ๑.๕๐ เมตร เทากับโครงการกอนหนานี้ ซึ่งการที่
ขุดทอระบายน้ำโดยการคืนผิวถนน ๒.๕๐ เมตร เพื่อที่จะวางทอขนาด ๑.๒๐ 
เมตรซึ่งกอนหนานี้ทางกองชางไดอธิบายชี้แจงไปแลววาเหตุผลก็คือจะตองมี
คนลงไป ถามวาใหคนลงไปอันตรายหรือไม ทำไมจะตองใหคนลงไป ในเม่ือ
ว ันนี ้ เรามีเคร ื ่องจ ักรทำไมทานไมใช เคร ื ่องจักรในการบริหารจัดการ 
ตัวอยางเชนที่ทางโยธาธิการและผังเมืองใชทอ Box Culvert ขนาด ๑.๕๐ 
เมตรแตก็ไมไดใหคนลงไปชวยจับแตใชเครื่องจักรลงไป เพราะฉะน้ันผิวจราจร
ของโยธาธิการก็คืนผิวจราจร ๒.๕๐ เมตรเทากับของเรา ซึ่งทอมีขนาดใหญ
กวาของเราดวยแตทำไมถึงทำได ทำไมเราจึงตองใชทอขนาด ๑.๒๐ เมตร
ถูกตองหรือไม นี ้คือประเด็นแรก อีกประเด็นหนึ ่งคือตนมีขอสงสัยวาใน
ประมาณการในหนาที่เปนตารางรายละเอียดของโครงการระบุวามีการรื้อผิว
คอนกรีตหรือวาลูกรังรองพื้นรวม ถึงคอนกรีตที่เราเทพื้นผิวจราจรหรือใดๆ จึง
อยากสอบถามในสวนของงานรื้อผิวคอนกรีตวาวันนี้หากเปรียบเทียบระหวาง
ระเบียบวาระน้ีกับระเบียบวาระที่ ๓.๖ งานรื้อผิวคอนกรีตราคาไมเทากัน 
แตกตางกันประมาณ ๑๐ บาทโดยประมาณ คำถามคือทำไมโครงการวางทอ 
HDPE งานรื้อผิวถนนจึงแพงขึ้นประมาณ ๑๐ บาทตอตารางเมตร ทั้งที่ความ
จริงก็เปนการรื้อผิวคอนกรีตเดิมเชนกัน หรือวาระยะของการที่ขุดที่ลึกลงไปจึง
ทำใหราคาสูงข้ึน อันน้ีเปนขอสงสัยของตนหรือ แตที่ตนมีขอสงสัยมากที่สุดคือ
ในเมื่อวันนี้เรารื้อผิวจราจรแคเพียง ๑,๙๖๒.๕๐ ตารางเมตร แตในการคืนผิว
จราจรเหตุใดเราตองคืนผิวจราจรทั ้งหมด ๖ เมตรคิดเปนพื ้นที ่ทั ้งหมด 
๔,๕๙๙.๗๖ ตารางเมตร ทำไมเราไมคืนเพียง ๒.๕๐ เมตร ขอเสนอของตนคือ
วันน้ีปญหาของการวางทอระบายน้ำก็เหมือนกับที่ตนเคยอภิปรายมาโดย
ตลอดวาเราควรทำพรอมกัน ในการทำถนนพรอมกับการวางทอระบายน้ำ
เพราะปญหาที่สำคัญขอหนึ่งก็คือพอทำถนนแลวคอยวางทอระบายน้ำ กลับ
กลายเปนวาผูรับจางใชวิธีทุบถนน ถนนก็แตก ซึ่งในปจจุบันก็ดีขึ้นมาในสวนที่
ตนเคยอภิปรายไปแลวโดยใชวิธีการกรีดถนน พอกรีดแลวถนนไมแตก ซึ่งใน
โครงการนี้ตนก็เขาใจเชนกันวานาจะใชวิธีกรีดถนน แลวคอยขุดรื้อขึ้นมา พอ
กรีดถนนลงไปขนาดความกวางมีสวนสำคัญเพราะอะไร เพราะวันนี้ทอระบาย
น้ำของทานเปนทอยาว ๖.๐๐ เมตร ใชบอพักปูนเปนตัวรับน้ำหนัก หากวา
เปนทอยางแลวทานไมมีการเทริมเลยดวยซ้ำ ซ่ึงปูนปกติที่บอกวามีการยุบตัวก็
ยังเทริมรองรับการยุบตัว แตในสวนของโครงการนี้ไมมีการเทพื้นคอนกรีต
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ขางลางเพื่อที่จะรองรับการยุบตัว วันน้ีจะวางทอโดยที่ทานจะใชทอขนาด 
๑.๒๐ เมตร ในขณะที่ทานขุดไปขนาด ๒.๕๐ เมตร สวนที่เหลือทออาจจะดิ้น
เพราะฉะน้ันเมื่อทานเอาดินลงการบดอัดจึงเปนเรื่องที่สำคัญ การคืนผิวจราจร
ทำไมจึงตองคืนถึง ๖.๐๐ เมตร เขาใจไดวาวันนี้ทานจะวางทอระบายน้ำไว
กลางถนน แตการวางทอระบายน้ำไวกลางถนนไมไดเปนเหตุผลวาจะตองคืน
ผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร เทากับผิวจราจรเดิมดวย เพราะฉะนั้นถาหากบอกวา
จะทำถนนใหสวยใหมทั้งหมด กลายเปนวาในสวนที่ทานขุดนี้ตรงกลางทาน
จะตองใชคอนกรีตมากกวาเดิมหรือไม เพราะวาชั้นคอนกรีตเกาถูกขุดไปแลว
จะยังมีคอนกรีตอยูหรือไม อยางไร ขอใหอธิบายชี้แจงใหสภาฯ ไดรับทราบใน
สวนของรายละเอียดของเน้ืองานที่ทานจะไดดำเนินการดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม 

นายสุพล  โตะปง    ในญัตติน้ีก็มีทานสมาชิกสภาฯ ไดอภิปรายไปพอสมควรแตตนขอ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ เพิ่มเติมในแนวคิดของตนวาอยากสอบถามประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร

วาในฐานะที่เทศบาลตำบลบานเปดเราเปนรอยตอกับเทศบาลนครขอนแกน
น้ัน ตามที่ตนเห็นคือน้ำที่ไหลลงมาขังรวมกันอยูถนนเสนน้ีน้ัน ทางเทศบาลเรา
โดยคณะผูบริหารไดเคยประชุมหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาน้ำทวมรวมกับ
เทศบาลนครขอนแกนหรือไม เพราะวาการวางทอหรือวาการพรองน้ำของ
เทศบาลนครขอนแกนตนก็เห็นสูบน้ำออกเชนเดียวกับเทศบาลเรา แตสวน
ใหญจากถนนมิตรภาพจะเอียงลงมาทางโซนตำบลบานเปดน้ำจึงไหลเขามา
รวมกันที่บานกังวาน ตนไปดูสภาพตอนที่มีน้ำทวมขังมาแลว เราจะแกไข
ปญหาก็เขาใจเทศบาลเราในสวนของสภาแหงน้ี ทานนายกเทศมนตรีก็มี
วิสัยทัศนที่ดีที่ไดออกไปหารือหรือประชาคม มีชาวบานสวนใหญอยากใหแกไข 
ไมเฉพาะชาวบานเทานั้นสมาชิกสภาฯ ทุกทานที่เปนตัวแทนเขามาตรวจสอบ
การใชจายงบประมาณของเทศบาลแทนประชาชน เง ินภาษีของพี่นอง
ประชาชน ทำอยางไรพวกเราจะนำเงินภาษีของพี่นองประชาชนเขามาแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชนได ตนก็เห็นดีดวยกับโครงการ แตอยางไร 
ก็เคยถกเถียงกันมาในสภาฯ หลายครั้งเรื่องวัสดุที่ใชในการทำทอลงมาคลอง
ยาว คลองยาวนี้เปนปญหากับเทศบาลนครขอนแกน ตนจึงไดขออภิปรายวา
เทศบาลเราเคยพูดคุยกับเทศบาลนครขอนแกนหรือไม จะชวยกันแกไขหรือไม 
หรือจะมีวิธีการแกไขปญหาอยางไร เพราะวามวลน้ำที่ลงมานั้นก็มาจากเขต
เทศบาลนครขอนแกนมาจากสี่แยกเจริญศรี ถนนเหลานาดีก็ไหลมาลงมาตรง
นี้หมด ตลาดพมาก็ไหลลงมาบานกังวานหมด ซึ่งเปนเขตของเทศบาลนคร
ขอนแกนไมใชเขตของเทศบาลเรา ตนเขาใจในการแกไขปญหาและอยากจะให
แกไข ตนอยากสอบถามวาทานเคยหารือรวมกันกับเทศบาลนครขอนแกน
หรือไมเกี ่ยวกับการแกไขปญหาน้ำทวมบริเวณนี ้ หรือจะพูดกันตรงๆ วา
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เหมือนกับเราชวยแกไขปญหาใหกับเทศบาลนครขอนแกนดวย จึงขอสอบถาม
ทางฝายบริหารผานทางทานประธานสภาฯ ดวย 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว หรือไม ถาไมมีขอเชิญฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ตนขออนุญาตใหทางกองชางไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 
นายกเทศมนตร ี  

นายสันติ  ศรีจันทร    สาเหตุที่ไมลงทอขนาด ๑.๕๐ เมตร เพราะโครงการน้ีเกี่ยวของกับ 
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ ระดับอัตราการไหลและความลาดเอียง ถาหากเราใชทอขนาดใหญความลาด

เอียงก็อาจจะนอยลง แลวระยะของดินที่จะกลบหลังทอก็จะนอยลงดวย ทำ
ใหจุดเริ่มตนจะต่ำและจุดเชื่อมตอจะลึกได น้ีคือเหตุผลใชทอขนาด ๑.๒๐ 
เมตร และสาเหตุที่จะตองเทผิวจราจรเปน ๖.๐๐ เมตร น้ันเน่ืองจากผิวจราจร
เดิมชำรุดมากอยูแลว แลวเราก็จะบดอัดลูกรังอยูแลวแคเสมอผิวคอนกรีตเดิม
แลวเททับเต็มแผน ไมไดเท ๒ รอบ และคาขุดทำไมจึงมีราคาแพงกวากันตรง
น้ีก็ข้ึนอยูกับระยะขนสง บางทีเพิ่มไป ๑ กิโลเมตร ราคาก็จะเพิ่มข้ึน 

นายจักริน  อรรคเศรษฐัง    ตนขอเพิ่มเติมในสวนที่ทานสุพลไดสอบถามวาทางเทศบาลตำบล 
ผูอำนวยการกองชาง บานเปดไดประสานงานกับเทศบาลนครขอนแกนหรือไม ขอเรียนวาสืบ

เนื่องมาจากวันอาทิตยที่ผานมาตนเปนตัวแทนของเทศบาลเราเขาประชุม
รวมกับงานวางทอของโยธาธิการจังหวัดขอนแกน พรอมดวยเทศบาลนคร
ขอนแกนและพื้นที่ใกลเคียงรวมกันจึงขอเรียนใหพี่นองเราไดทราบวาพื้นที่ที่มี
ปญหาคือคลองยาว ความจริงแลวเราขอรับงบประมาณไปเพิ่มเติมแตโดน
ตัดทิ้ง ซึ ่งขอไวตั ้งแตครั ้งกอนไดงบประมาณ ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดย
เริ่มตนโครงการจากคลองยาวบริเวณบานทานอดีตนายกเทศมนตรีไปคลอง
ยาวแหงนี้ออกไปทางโรงพยาบาลขอนแกนราม แตติดตรงที่ไมสามารถมอบ
พื้นที่ใหกับกรมโยธาธิการได จึงชะลองบประมาณดังกลาวนี้ไวกอนแตไมได
ตัดทิ้ง เมื่อวันอาทิตยที่ผานมาตนก็ไดเขารวมประชุมอยู ผูตรวจราชการกรมฯ 
ไดแนะนำตนใหของบประมาณผานทางจังหวัดจะเร็วกวา แลวใหไปเคลียร
เรื่องพื้นที่ใหจบโดยเร็ว ทางเทศบาลเราก็ไดประสานกับที่ขางเคียงตรงนั้นอยู
พอสมควร แตยังไมมีขอสรุปจึงขอเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ทราบ และอีก
เรื่องคือสืบเนื่องจากทอที่เหลือที่จะทำ Pipe Jacking หรือทอดันลอดสี่แยก 
ร.๘ ตอนนี ้เหลือตรงน้ีเพียงจุดเดียว ที่เขาจะดันลอดไปรับน้ำจากแยก
หมูบานเลคนคราเปนที่สุดทาย ในตอนนี้โครงการนี้เหลืออยูแคน้ีของตำบล
บานเปดที่ตนจะแจงใหที ่ประชุมไดรับทราบ แตเวลาเหลือแค ๗๕ วันไม
เพียงพอ ตรงนี้เรื ่องของผูรับจางตนจึงนำเรียนใหทานสมาชิกสภาฯ ไดรับ
ทราบรวมกันวาของเราเหลืออยูแคน้ี 

 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๖ 

 

นายชัยรัตน  มัสม ี   มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คือ นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 19 บาน
กังวาน, หมูที่ 23 บานไทรทอง (จากปากทางหมูบานกังวาน ถึงถนนศิลากุล
ตลอดสายถึงคลองยาว) จำนวน 15,757,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนน
เสียงขางมาก 

นายชัยรัตน  มัสม ี   ขณะน้ีเวลา ๑๑.๕๒ น. ขอพักการประชุมเพื่อรับประทานอาหาร 
ประธานสภาเทศบาลชั่วคราว กลางวัน และขอนัดประชุมในภาคบายอีกครั้งในเวลา ๑๓.๓๐ น. 

หลังจากพักการประชุม 

   ๓.๖  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวาง
ทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสาม
แยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท (กองชาง)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยก
ขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 13,220,000 บาท 
(กองชาง)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๗ 

 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
นายกเทศมนตร ี พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝา

เหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวงซอยสามแยก
ขางหมู บ านชลดาถึงร องระบายน้ำ (คลองยาว) งบประมาณจำนวน 
13,220,000 บาท ของกองชางน้ัน ตนขออนุญาตถอนญัตติดังกลาวออกไป
เน่ืองจากขอมูลยังไมครบถวน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ทานนายกเทศมนตรีไดขอถอนญัตติในระเบียบวาระที่ ๓.๖ ขออนุมัติ 
ประธานสภาเทศบาล ใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการกอสรางวางทอ

ระบายน้ำ HDPE พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณ
บึงหนองโคตรชวงซอยสามแยกขางหมูบานชลดาถึงรองระบายน้ำ (คลองยาว) 
งบประมาณจำนวน 13,220,000 บาท จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ 
เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๒ เสียง 
เห็นชอบ ๑๐ เสียง คือ 

๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง คอื  

๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
 ๒. นายชัยรัตน  มัสมี     รองประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหถอนญัตติในระเบียบวาระที ่ ๓.๖ ขออนุมัติใชจายเงินสะสม
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โครงการกอสรางวางทอระบายน้ำ HDPE 
พรอมบอพักฝาเหล็กหลอ หมูที่ 23 บานไทรทอง (บริเวณบึงหนองโคตรชวง
ซอยสามแยกขางหมู บ านชลดาถึงร องระบายน้ำ (คลองยาว) จำนวน 
13,220,000 บาท (กองชาง)) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

 

 

 

 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๘ 

 

   ๓.๗  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รถยนตโดยสารขนาด 
๑๒ ท่ีน่ัง (ดีเซล) จำนวน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๗ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (รถยนตโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๒,๗๑๖,๐๐๐ 

บาท (สำนักปลัดเทศบาล)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอยีดตอ
ที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ     ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถยนตโดยสารขนาด ๑๒ ที่
น่ัง (ดีเซล) รายละเอียดดังน้ี  

รถยนตโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ำ
กวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา ๙๐ กิโลวัตต จำนวน 
๒ คันๆ ละ ๑,๓๕๘,๐๐๐ บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท  

- ตั้งจายตามราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๕/๒๕๖๖ หนาที่ ๑๓๗ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๒,๗๑๖,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพื่อใหมีรถยนตสวนกลางสำหรับผูบริหาร/สมาชิกสภาเทศบาล/
ขาราชการ พนักงานเทศบาล เปนพาหนะในการเดินทางเขารวมประชุมใน
ระยะทางไกลหรือออกนอกเขตพื้นที่เขตจังหวัด 

๒. เพื่อใหมีรถยนตสวนกลางสำหรับใชติดตอประสานงานเพียงพอ
ตลอดจนใชในราชการของเทศบาลตำบลบานเปดตามอำนาจหนาที ่

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๖ เสียง งด

ออกเสียง ๑ เสียง 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๓๙ 

 

เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 
๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๖ เสียง คือ 
๑. นายชัยรัตน  มัสมี        รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสยีง ๑ เสียง คือ นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รถยนต
โดยสารขนาด ๑๒ ท ี ่น ั ่ ง (ด ี เซล) จำนวน ๒,๗๑๖,๐๐๐ บาท (สำนัก
ปลัดเทศบาล))  ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๘  ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เครื่องสูบน้ำชนิดหอย
โขง แบบเครื่องยนตดีเซล จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๘ ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๗ (เครื ่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื ่องยนตดีเซล จำนวน 

๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนักปลัดเทศบาล)) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจง
รายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำป  
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติใช

จายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท 
เพื่อนำไปตั้งจายเปน แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย งบลงทุน คาครุภัณฑ ครุภัณฑการเกษตร จัดซ้ือเครื่องสูบ
น้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล รายละเอียดดังน้ี  

เครื ่องสูบน้ำชนิดหอยโขง แบบเครื่องยนตดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ 
จังหวะ ขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา พรอมปมแรงดันสูง ทอสูบน้ำไมนอย
กวา ๑๒ นิ้ว ติดตั้งบนเทรลเลอรสำหรับลากจูงเคลื่อนที่ได พรอมอุปกรณ 
ฯลฯ จำนวน ๓ เคร ื ่องๆ ละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท รวมเปนเง ินทั ้งสิ้น 
๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตามราคาทองตลาด เนื่องจากเปนครุภัณฑนอก
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บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของสำนักงบประมาณ เปนผลิตภัณฑในประเทศ
หรือนำเขาจากตางประเทศ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๒) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้ง
ที่ ๖/๒๕๖๗ หนาที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑ (สำนักปลัดเทศบาล)   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติใชจายเงินสะสมทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐ 
บาท โดยมีเหตุผลคือ  

๑. เพื่อเปนเครื่องมือในการแกไขปญหาในดานการบริหารจัดการน้ำ
ทวมหรืออุทกภัยที่เกิดข้ึนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานเปด 

๒. เพื่อใหเทศบาลตำบลบานเปดมีเครื่องจักรกล เครื่องสูบน้ำ และ
เครื ่องมืออุปกรณมาใชในการพัฒนาการบริหารจัดการ ฟ นฟู แหลงน้ำ
ธรรมชาติ รวมถึงสามารถชวยเหลือบรรเทาภัยพิบัติจากแหลงน้ำ ภัยแลงและ
น้ำทวมที่เกิดข้ึนภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบานเปด  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขออนุมัติใชจายเงิน
สะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งน้ี การใชจายเงินสะสมเปนอำนาจ
อนุมัติของสภาทองถิ่นและอยูภายใตเงื่อนไขกิจการซึ่งอยูในอำนาจหนาที่ของ
เทศบาลตำบลบานเปดที่จะตองดำเนินการ ขณะนี้เทศบาลตำบลบานเปดมี
ยอดเงินสะสมที่กันเงินไวตามระเบียบฯ สามารถใชจายเงินสะสมไดไมเกิน 
101,331,051.56 บาท โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ขอ ๙๗ เพื่อ
สภาเทศบาลตำบลบานเปดไดพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม 
ประธานสภาเทศบาล  

นายสุพล  โตะปง    ในญัตติของฝายบริหารระเบียบวาระ 3.8 เกี่ยวเน่ืองกับเครื่องสูบน้ำ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ซึ่งถือวาเปนแผนและนโยบายของผูบริหาร ตนในฐานะของสมาชิกสภาฯ 

อยากทราบความเปนมาที่สมาชิกสภาฯ ทั้ง ๑๒ ทานไดอนุมัติใหจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำ ทั้งที่อนุมัติในเทศบัญญัติและการขอใชจายเงินสะสม ไมทราบวาไดมี
การจัดซื้อหรือยัง จึงขอสอบถามผานทานประธานสภาฯ ไปยังผูบริหาร ตน
ทราบวามีความจำเปนแตตนก็เคยอภิปรายเรื ่องปญหาน้ำบึงหนองโคตร 
เครื่องสูบน้ำก็สูบไดหมดไมวาจะเปนบึงหนองโคตร หนองหมน หรือหนอง
อะไรก็สูบไดหมดตนเขาใจ แตอยากจะยกตัวอยางบึงหนองโคตรที่ตนเคย
อภิปรายวาปริมาณน้ำทุกมวลที่ลงสูบึงหนองโคตรเรา ไมวาจะเปนในพื้นที่
ตำบลศิลาก็ดี สนามบิน หรือคาย ร.8 กม็าลงตรงน้ีหมดก็เห็นใจในเรื่องเครื่อง
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สูบน้ำ แตตนเคยอภิปรายในสภาแหงน้ีไปแลววาอยากใหทำประตูระบายน้ำ
หรือวาชองเปดหรือตาน้ำเพื่อใหไปลงที่คลองยาว เพราะวาตนเปนหวงมา
หลายปแลวผานทานนายกเทศมนตรีมาแลวหลายทานที่จะมาแกไขปญหาน้ำ
ในบึงหนองโคตรของเรา เทศบาลตำบลบานเปดเราเสียงบประมาณเพื่อไปซ้ือ
น้ำมันมาเติมเครื่องสูบน้ำโดยเฉพาะในชวงหนาฝนที่ตองนำไปติดตั้งในหลายๆ 
จุด ทั้งเชาเครื่องสูบน้ำมาหรอืการยืมเครื่องสูบน้ำมาตนก็เห็นใจ ตนคิดวาการ
ยืมมาไดก็ดีจากหนวยงานที่ใกลเคียงเราซึ่งไดบูรณาการรวมกัน แตการใช
จายเงินงบประมาณจากภาษีของประชาชนเพื่อนำไปซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงซ่ึง
เทศบาลตำบลบานเปดเราใชงบประมาณจำนวนมาก สวนหนึ่งจะอยูที่กอง
สาธารณสุขฯ โดยสวนใหญจะอยูที ่งานปองกันฯ สำนักปลัดเทศบาลที่
รับผิดชอบ ตนมองแลววาบึงหนองโคตรนี้มีความสิ้นเปลืองของคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง ตนเคยอภิปรายวาทำไมผูบริหารจึงไมทำประตูระบายน้ำปดเปด 
เมื ่อเขาสู ฤดูฝนพอน้ำขึ ้นตนดูระดับแลวเราสามารถเปดใหน้ำไหลไปตาม
ธรรมชาตไิด ภูมิทัศนของเทศบาลเราอยางไรก็สูงกวาเทศบาลนครแนนอน ถา
หากไมแกไขปญหาตรงนี้แตจะมาแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยการนำเครื่องสูบ
น้ำของปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) มาชวยเราก็ตองเสียคาน้ำมัน
เชื้อเพลิง อีกทั้งยังมีการวางเครื่องสูบน้ำใหเกะกะถนนแนนอนวาโซนนี้เปน
โซนธุรกิจซ่ึงประชาชนใชทำมาหากิน ตนจึงเปนหวงสำหรับวิธีการแกไขปญหา 
ตนเปนหวงเร ื ่องค าใช จ ายต างๆ เพราะว าว ันน ี ้ก ็ด ีแล วด ูผลที่ท าน
นายกเทศมนตรีมีนโยบายที่จะแกไขปญหาเรื่องเรงดวนโดยการจัดซื้อเครื่อง
สูบน้ำ แตกวาจะซื้อไดตนคิดวานาจะหมดหนาฝนแลวเพราะวาที่เราอนุมัติไป
ตั้งนานหลายเดือนแลว ไมวาจะเปนเงินสะสมที่ขออนุมัติผานสภาฯ ไปแลวทั้ง
ที่ตั้งไวในเทศบัญญัติฯ จึงขอสอบถามทานประธานสภาฯ ผานไปยังผูบริหาร
วาไดมีการจัดซ้ือเครื่องสูบน้ำทั้ง ๒ เครื่องน้ีแลวหรือยัง 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม 
ประธานสภาเทศบาล  หรือไม ถาไมมีขอเชิญทางฝายบริหารไดตอบขอซักถามของทานสมาชิกสภาฯ 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขอใหทางสำนักปลัดเทศบาลไดตอบขอซักถามเกี่ยวกับการซ้ือเครื่อง 
นายกเทศมนตร ี สูบน้ำทั้ง ๒ เครื่องดวย ในมุมของตนถาตอบไดก็ตอบไปสำหรับเรื่องเครื่องสูบ

น้ำ สวนเรื่องอื่นๆ นั้นขอใหทานสุพลอยาทำเรื่องน้ีเปนเรื่องลอเลน อยาทำ
เรื่องเครื่องสูบน้ำเปนเรื่องเลนเพราะเราก็ขอมาหลายครั้งแลว รอบที่แลวทาน
ก็อภิปรายซึ่งตนจำไดทานอภิปรายวาใหยืมเอาถูกตองหรือไม ทานบอกใหยืม
เราก็ยืม ตอนนี้เรายืมไมรู ตั้งกี่เครื่อง ปญหาในการยืมคือกวาเขาจะมาเปด
เครื่องใหเราใชเวลานานกวาเราจะไดเปดเครื่องแตละที ดวยความบริสุทธิ์ใจ
พวกเราเขาใจวาคนมีใจที่จะชวย ทีมงานตนเกือบเสียชีวิตไป 3 คน จากเรื่อง
เครื่องสูบน้ำนี้ ขออยาทำเปนเรื่องเลน พวกเรามีความจริงใจตอกัน ขอเชิญ
สำนักปลัดเทศบาลไดตอบขอซักถามเพิ่มเติม 
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นายเพชร  โพสาราช     จากขอซักถามที่ทานสมาชิกสภาฯ ไดสอบถามวาอนุมัติงบประมาณ 
หัวหนาสำนักปลัดเทศบาล ไปแลว 2 เครื่อง เครื่องหน่ึงก็คือในเทศบัญญัติงบประมาณและอีกเครื่องหน่ึง

คือการขอใชจายเงินสะสม ในสวนของเงินงบประมาณเราซ้ือเรียบรอยแลวแต
อยูระหวางการทำสัญญาซึ่งผูรับจางก็บอกวาจะมาทำสัญญาภายในสัปดาหน้ี
สำหรับเครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้วจากเงินงบประมาณ เราไดเชิญผูเสนอราคา
โดยการประสานงานกับผูอำนวยการกองคลังทราบวานาจะทำสัญญาภายใน
สัปดาหนี้กอนสิ้นปงบประมาณแนนอน สวนอีกเครื่องหนึ่งเปนการใชจายเงิน
สะสมซึ่งเปนเครื่องสูบน้ำขนาด 16 นิ้ว อนุมัติเมื่อเดือนที่แลวอยูระหวางการ
หาขอมูลเพื่อจัดทำ TOR อยู ติดตอกับบริษัทหางรานเพื่อจัดทำ TOR บาง
ทานก็บอกวาทำไมจึงทำชา ทำไวก็โดนรอง ขอมูลไมชัดเจน ขอมูลไมละเอยีด 
มีที่มาที่ไปของ TOR ไมชัดเจน มีนักรองเยอะมากเลยเราซื้อของแตละอยาง
ทุกวันนี้มีความยุงยากมาก มีการรองเรียนทั้งภายนอกและภายใน คนภายใน
รองกันเองก็มี มีคนภายในเอาขอมูลไปใหคนภายนอกรองก็มี มันบั่นทอน
จิตใจคนทำงาน ทีนี้นองๆ เขาก็ไมอยากเปนกรรมการ ขอโทษที่พาดพิงทาน
บัญชรรองเรียนอยางหนักหนาสาหัสอยู แลว ยังมีคนภายในของเราเอง
รองเรียนอีกตางหาก ทีนี้ก็เลยเปนปญหาวาการที่เราจะหาขอมูลมาทำ TOR 
เราก็ตองมีหนังสือสอบถามไปยังผูประกอบการหลายรายกวาที่เขาจะตอบ
กลับมา สอบถามไปยังหนวยงานทองถิ่นอื่นที่เขาเคยซื้อครุภัณฑประเภทน้ี
ลักษณะประเภทนี้กวาเขาจะตอบมา หรือบางทีคนหาขอมูลจากอินเตอรเน็ต
ตางๆ เพื่อมาเปนขอมูลในการจัดทำ TOR ก็ตองใชระยะพอสมควร ฉะน้ัน
เครื่องสูบน้ำขนาด 16 นิ้วที่ทานอนุมัติตอนนี้อยูในระหวางขั้นตอนการหา
ขอมูลเพิ่มเติมเพื่อมาจัดทำ TOR แลวเพิ่งอนุมัติในป ๒๕67 ก็แสดงวาเรามี
ระยะเวลาจนถึงป ๒๕68 เราก็พยายามเรงรัดอยูกับทุกๆ เรื่องมีปญหามาก 
ทุกหนวยงานตนไมไดวาอะไรคนทำงานไมไดทอ ตนก็บอกนองๆ เสมอวาถา
ประเทศเราไมสามัคคีกันศัตรูภายนอกก็จะทะลวงทลายได แตถาประเทศเรา
สามัคคีกัน รักกัน เดินทางไปในทิศทางเดียวกัน คนภายนอกเขาก็มาทำลาย
เราไมได ฉันใดฉันน้ันเทศบาลเราถาสามัคคีกันมองไปขางหนามีความรักความ
สามัคคี ทักทวงแบบสรางสรรค ตำหนิแบบสรางสรรค ติเตียนกันแบบ
สรางสรรค ติเตียนกันแบบเพื่อกอไมใชทำลายกัน ตนวาจะนารักมาก ตนใน
ฐานะผูถูกทักทวงผูถูกติเตียนยินดีนอมรับทุกคำติเตียนทุกประการ ตนเขาใจ
ทานนายกเทศมนตรีที่เขามากดดันพวกตนวาเมื่อไรจะทำ พวกตนก็เรงลงมือ
ทำ นองๆ หลายคนก็ทอและบอกวาหัวหนาเราจะทำไปทำไม บานเปดไมไดมี
แคเราเพียงคนเดียว ตนก็ไดแตบอกวาตนไมไดเปนคนบานเปด ตนมาจาก
เมืองพล แตเมื่อมาอยูที่นี่มารับเงินเดือนที่นี่ก็ตองทุมเททุกสิ่งทุกอยางเพื่อ
แกไขปญหาใหกับพี ่นองตำบลบานเปด ฉะนั ้นตามที ่ทานไดสอบถามวา
ขั ้นตอนการจัดซื ้อถึงไหนแลว ตนก็ยืนยันวันนี ้ว าตนซื ้อแลวไดผู ร ับจาง
เรียบรอยแลว อยูในระหวางการทำสัญญาและคาดวาไมเกิน ๑-๒ เดือนผูรับ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๔๓ 

 

จางสงมอบแนนอนคือเครื่องสูบน้ำขนาด ๘ นิ้ว สวนเครื่องสูบน้ำขนาด ๑๖ 
น้ิว อยูในระหวางการจัดทำ TOR หารายละเอียดในการจัดทำอยู  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติม  
ประธานสภาเทศบาล หรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๕ เสียง ไมเห็นชอบ ๗ 

เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๕ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๔. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๗ เสียง คือ 
๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

งดออกเสียง ๐ เสียง   

มติท่ีประชุม ไมเห็นชอบใหใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เครื่องสูบน้ำ
ชนิดหอยโขง แบบเครื ่องยนตดีเซล จำนวน ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สำนัก
ปลัดเทศบาล))  ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๙  ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๙ ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน 
ประธานสภาเทศบาล (กองชาง) ขอเชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขอความเห็นชอบจายเงินในหมวดเงิน 
นายกเทศมนตร ี อุดหนุน ตามเทศบัญญัติเทศบาลตำบลบานเปด เรื่อง งบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีหลักการคือ ตามที่เทศบาลตำบล
บานเปดไดจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาประปา งบเงินอุดหนุน เงิน
อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ ดังน้ี 

   ๑. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๑ บานเปด ใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ บริเวณซอยขนมจีน ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด 
แอลอีดี ๒x๒๐ วัตต จำนวน ๒๒ ชุด ระยะทาง ๑,๓๐๐ เมตรงบประมาณตั้ง
ไว  ๑,๐๘๗,๙๐๐ บาท โอนเพิ ่มจำนวน ๓,๐๘๐ บาท รวมงบที ่ต ั ้งไว 
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๑,๐๙๐,๙๘๐ บาท เพื ่อจายเปนเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ จำนวนเงิน ๑,๐๙๐,๙๗๐.๔๐ บาท ตามหนังสือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ที่ มท ๕๓๐๖.๔๖/ขก.๒ (บส.) ๓๖๖๔๗/๒๕๖๗ 
ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   ๒. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๒ บานเปด ใหแกการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ บริเวณถนนเสน หจก.อ.น้ำดื ่ม ติดตั ้งโคมไฟ
สาธารณะชนิด แอลอีดี ๒x๒๐ วัตต จำนวน ๒๘ ชุด ระยะทาง ๑,๕๒๐ เมตร
งบประมาณตั้งไว ๓๒๗,๙๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๓๑,๐๐๐ บาท รวมงบ
ที่ตั้งไว ๓๕๘,๙๐๐ บาท เพื่อจายเปนเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ จำนวนเงิน ๓๕๘,๘๙๑.๒๑ บาท ตามหนังสือการไฟฟาสวนภูมภิาค
จังหวัดขอนแกน ๒ ที่ มท ๕๓๐๖.๔๖/ขก.๒ (บส.) ๓๖๑๓๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ 
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

๓. โครงการขยายเขตไฟฟา หมูที่ ๒, ๓ บานเปด ใหแกการไฟฟา
สวนภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ บริเวณรอบบึงกี ติดตั้งโคมไฟสาธารณะชนิด 
แอลอีดี ๒x๒๐ วัตต จำนวน ๕๗ ชุด ระยะทาง ๓,๒๓๐ เมตร งบ ประมาณ
ตั้งไว ๒,๖๔๖,๔๐๐ บาท โอนเพิ่มจำนวน ๒๔๔,๙๐๐ บาท รวมงบที่ตั้งไว 
๒,๘๙๑,๓๐๐ บาท เพื ่อจายเปนเงินอุดหนุนสำหรับการขยายเขตไฟฟา
สาธารณะ จำนวนเงิน ๒,๘๙๐,๙๘๕.๖๑ บาท ตามหนังสือการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจังหวัดขอนแกน ๒ ที่ มท ๕๓๐๖.๔๖/ขก.๒ (บส.) ๓๕๙๔๖/๒๕๖๗ 
ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

   รวมจำนวนเงินที่ขอจายเงินอุดหนุนทั้งสิ้น ๔,๓๔๐,๘๔๗.๒๒ บาท  
โดยมีเหตุผลคือ เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ทวิ การจายเงินตามมาตรา 
๖๗ (๘) และการจายเงินเพื่อการลงทุน เทศบาลจะกระทำไดเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากสภาเทศบาลและผูวาราชการจังหวัดอนุมัติแลว ดวยหลักการ
และเหตุผลดังกลาวขางตน จึงเสนอญัตตินี้มาเพื่อขอใหสภาเทศบาลตำบล
บานเปดไดโปรดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหจายเงินในหมวดเงินอุดหนุน จำนวน ๔,๓๔๐,๘๔๗.๒๒ บาท   
(กองชาง) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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   ๓.๑๐ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจาย
เปนรายการใหม (กองคลัง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๐ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตร ี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง) ตนขออนุญาต

ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 ไปตั้งจายเปนรายการใหม จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังน้ี 
โอนไปตั้งจายเปนรายการใหม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง หมวดคาครุภัณฑ  
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน ตั้งไว 27,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบาน
เลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 5 ตูๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน  
ดังน้ี 

     ตูบานเลื่อนกระจกทรงสงู  
     - รายละเอียด 91.5 cm.(W) x 45.7 cm.(D) x 183 cm.(H) 
     - หนาบานเปนเหล็กแผนขาวปมข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกันไมมีรอยตอ 
     - ตดิกุญแจชนิดมีเครื่องหมาย เปด-ปด พรอมลูกกุญแจ 2 ชดุ 
   - โครงสรางใชเหล็กแผนรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL 

COIL. SPECIFICATION SPECC-SD-OILED CRI-S 
   - ความหนาของเหล็กที่ใชประกอบดวยความหนาขนาด 0.45,0.5 

มม. โครงตูยึดติดดวยการ SPOT WELDING ทั้งใบฐานตูมีคานเสริมความ
แข็งแรง 

   - การเคลือบผิวชิ ้นงาน ผานกระบวนการลางและเคลือบผิวดวย 
PHOSPHATE และพนทับดวยสีผง Epoxy คุณภาพดี อบดวยอุณหภูมิความ
รอนสูง สามารถกันสนิม และกันรอยขีดขวนไดดี 

     - กระจกหนาบานทั้งสองดาน มีความหนา 3 มิลลเิมตร 
   - แผนรองชั ้นในตู  มีจำนวน 3 แผน ใชเหล็กมีความหนา 0.5 

มิลลิเมตร สามารถปรับระดับไดตามความตองการ  
     - ตั้งจายตามราคาสืบตามทองตลาด  
   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ

หนวยงานรัฐ 
- เปนไปตามหนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ท ี ่  มท 

0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
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- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่22 
มิถุนายน 2552 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 9509 ลงวันที ่7 
ตุลาคม 2565 

  ขอโอนลดจาก 
1. หนาที ่ 204 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง  

หมวดคาใชสอย รายจายเพื่อใหไดมาซ่ึงบริการ ประเภทคาจางปรับปรุงแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน ตั้งไว 500,000 บาท งบประมาณคงเหลือกอน
โอน 25,000.00 บาท ขอโอนลดครั้งน้ี 25,000 บาท งบประมาณคงเหลือ
หลังโอน 0.00  บาท 

2. หนาที ่ 205 แผนงานบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานคลัง  
หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขา
ลักษณะรายจายงบรายจายอื่นๆ โครงการรณรงคประชาสัมพันธการจัดเก็บ
ภาษีอากรและคาธรรมเนียม ตั้งไว 80,000 บาท โอนลด 50,000 บาท 
งบประมาณคงเหลือกอนโอน 15,250 บาท ขอโอนลดครั้งนี้ 2,500 บาท  
งบประมาณคงเหลือหลังโอน 12,750.00 บาท 

รวมงบประมาณที่ขอโอนลดทั้งสิ้น 27,500 บาท โดยมีเหตุผลคือ  
1. ครุภัณฑสำนักงาน ตูเก็บเอกสารแบบกระจกบานเลื่อน เพื่อใชใน

การจัดเก็บเอกสารหลักฐานของงานพัสดุและทรัพยสินใหเปนระเบียบ
เรียบรอยและปลอดภัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดสะดวก 
รวดเร็ว 

2. เพื่อใชในการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอยปลอดภัยของเอกสารของทางราชการ  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไปตั้งจายเปน
รายการใหม ซึ ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
25๖3 หมวด 4 ขอ 27 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บานเปด เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ถาไมมีตนขออนุญาตสอบถามทานผูอำนวยการกองคลังวา ตูเอกสารทั้ง 5 น้ี

ทานจะนำไปตั้งไวที่ใด เนื่องจากวาพื้นที่กองคลังก็แนนเต็มที่แลว ในสวนของ
เอกสารตางๆ ที่อยูในหองสภาฯ ก็มีพอสมควร จึงขอสอบถามวาตูเอกสาร
ดังกลาวน้ีทานผูอำนวยการกองคลังจัดซ้ือจัดจางแลวจะนำไปไวที่ใด 
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นางเบญญาภา  พัชรพิบูลชัย     ในเรื่องของสถานที่ที่จะตองเตรียมในการจัดวางไวตูน้ันเน่ืองจากวา 
ผูอำนวยการกองคลัง ตูเดิมของเราชำรุดซ่ึงอยูดานหลังของเจาหนาที่ จึงมีความจำเปนที่ตองเปลี่ยน

ตูใหมเพื่อจัดเก็บเอกสาร สวนตูเกาจะจำหนายออกไปตามระเบียบพัสดุฯ จึง
ขอนำเรียนในเบ้ืองตน 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    เปนการจัดซ้ือเพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดไป มีสมาชิกสภาฯ ทานใด  
ประธานสภาเทศบาล จะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี จึงขอมติ

ในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไป
ตั้งจายเปนรายการใหม (กองคลัง) ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

   ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน (กองคลัง)  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๑ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ตนขออนุญาต

ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
สำนักงาน ตูออกบัตรคิวอตัโนมัติแบบปุมกด ตั้งไว 2๒๐,๐00 บาท เพื่อจาย
เปนคาจัดซ้ือตูออกบัตรคิวอัตโนมัติแบบปุมกด จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณ
ที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะน้ี
ใกลสิ้นงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 แลว ประกอบ
กับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังมีความ
จำเปนตองดำเนินการเบิกจายเงินตอไปอีกในปถัดไป 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงิน งบลงทุน คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันไปจายปถัดไป ซึ่งเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
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องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 ขอ 61 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๗ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งด

ออกเสียง ๕ เสียง 
เห็นชอบ ๗ เสียง คือ 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๕ เสียง คอื  

๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๕. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กองคลัง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน (กองคลัง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๒ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
นายกเทศมนตรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน คาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
ตั้งไว 27,500 บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อตูบานเลื่อนกระจกทรงสูง จำนวน 
5 ตูๆ ละ 5,500 บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังน้ี 

     ตูบานเลื่อนกระจกทรงสงู  
     - รายละเอียด 91.5 cm.(W) x 45.7 cm.(D) x 183 cm.(H) 
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     - หนาบานเปนเหล็กแผนขาวปมข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกันไมมีรอยตอ 
     - ตดิกุญแจชนิดมีเครื่องหมาย เปด-ปด พรอมลูกกุญแจ 2 ชดุ 
   - โครงสรางใชเหล็กแผนรีดเย็น COLD REDUCED CARBON STEEL 

COIL. SPECIFICATION SPECC-SD-OILED CRI-S 
   - ความหนาของเหล็กที่ใชประกอบดวยความหนาขนาด 0.45, 0.5 

มม. โครงตูยึดติดดวยการ SPOT WELDING ทั้งใบฐานตูมีคานเสริมความ
แข็งแรง 

   - การเคลือบผิวชิ ้นงาน ผานกระบวนการลางและเคลือบผิวดวย 
PHOSPHATE และพนทับดวยสีผง Epoxy คุณภาพดี อบดวยอุณหภูมิความ
รอนสูง สามารถกันสนิม และกันรอยขีดขวนไดดี 

     - กระจกหนาบานทั้งสองดาน มีความหนา 3 มิลลเิมตร 
   - แผนรองชั ้นในตู  มีจำนวน 3 แผน ใชเหล็กมีความหนา 0.5 

มิลลิเมตร สามารถปรับระดับไดตามความตองการ  
     - ตั้งจายตามราคาสืบตามทองตลาด  

- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ
หนวยงานรัฐ 

   - เปนไปตามหนังส ือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่น ท ี ่  มท 
0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที ่
22 มิถุนายน 2552 

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 9509 ลงวันที่ 7 
ตุลาคม 2565   

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น 27,500 บาท โดยมีเหตุผล
คือ เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
2567 แลว ประกอบกับงบประมาณที่ไดรับการอนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล
บานเปดใหโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมในปงบประมาณ พ.ศ. 2567 ยังมี
ความจำเปนตองดำเนินการเบิกจายเงินตอไปอีกในปถัดไป 

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงิน งบลงทุน คาครุภัณฑ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันไปจายปถัดไป ซึ่งเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2566 ขอ 61 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่
ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๙ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งด

ออกเสียง ๓ เสียง 
เห็นชอบ ๙ เสียง คือ 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๐ 

 

๑. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๒. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๓. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๖. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๗. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายบุญเพ็ง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๓ เสียง คอื  

๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย   ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กองคลัง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง)  

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองคลัง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๓ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) ตนขออนุญาต

ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตร ี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2567 กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน โดยมรีายละเอียดดังน้ี 

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 422 โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหัวทุง (ถนนรวมมิตร 
ชวงศูนยสาธิต) ตั้งไว 721,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 5 บานหัวทุง (ถนนรวมมิตร ชวงศูนยสาธิต) ตำบล
บานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังน้ี 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
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ยกระดับถนนผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 764.00 ตารางเมตร 
พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสราง
และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 7/2567 

   - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที ่แกไข
เพิ่มเติม 

   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 
หนาที่ 29 ลำดับที่ 31  

2.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 425 โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 7 บานกอก (ซอย 30) ตั้งไว 
951,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู
ที่ 7 บานกอก(ซอย 30) ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. ยกระดับถนนผิวจราจรกวาง 7.00 เมตร ความยาว 88.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  

2. ยกระดับถนนผิวจราจรกวาง 8.00 เมตร ความยาว 70.00 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,123.00 ตาราง
เมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงาน
กอสรางและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 11/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี ่ยนแปลงครั ้งที่ 

6/2566 หนาที ่3 ลำดบัที่ 1  
   3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 429 โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11
บานสันติสุข (ซอย 4) ตั้งไว 721,700 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอ
ระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 11บานสันติสุข 
(ซอย 4) ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียด
ดังน้ี (กองชาง) 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น 3) ความยาว 
200.00 เมตร พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 19/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 6/2566 
หนาที่ 15 ลำดับที่ 4  

4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 431 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานพรสวรรค (จากขางโรงลาง
ขวด ถึงบานนางสาธิตา) ตั้งไว 1,711,500 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 13 บานพรสวรรค (จากขางโรงลางขวด ถึงบานนาง
สาธิตา) ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียด
ดังน้ี (กองชาง) 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 427.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 2,135.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 22/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 6/2566 

หนาที่ 16 ลำดับที่ 5 
5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 431 โครงการ
กอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14
บานหัวท ุ งนคร (แยกถนนศร ีจ ันทร อ ู แสงช ัย ถ ึงโกด ังส งของ) ต ั ้ งไว  
1,039,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและ
รางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 14 บานหัวทุงนคร (แยกถนนศรีจันทรอูแสงชัย 
ถึงโกดังสงของ) ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตร (มอก.ชั ้น3) ความยาว 
304.00 เมตร พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที ่23/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 6/2566 

หนาที่ 17 ลำดับที่ 6  
6. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 432 โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และกอสรางวางทอระบายนำ้พรอม
บอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที ่ 16 บานแกนพยอม (ซอยบาน
ผูใหญบาน) ตั ้งไว 968,600 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนน



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๓ 

 

คอนกรีตเสริมเหล็กและกอสรางวางทอระบายน้ำพรอมบอพักและรางวี
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 16 บานแกนพยอม (ซอยบานผูใหญบาน) ตำบล
บานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

1. งานถมดินคันทางบดอัดแนน กวาง 4.00 เมตร ความยาว 
173.50 เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร 

2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง  4.00 เมตร 
ความยาว 173.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 694.00 ตารางเมตร 
งานวางทอระบายน้ำ 

ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร (มอก.ชั ้น3) ความยาว 
173.50 เมตร พรอมบอพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมปายโครงการ 
จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 24/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 

หนาที่ 59 ลำดับที่ 100 
7. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 433  โครงการ
กอสรางเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธีOverlay Asphaltic Concrete) หมูที่ 19 
บานกังวาน (ซอยอนุศรี) ตั้งไว 1,094,000 บาท เพื่อจายเปนคากอสราง
เสริมผิวลาดยาง (โดยวิธีOverlay Asphaltic Concrete) หมู ท ี ่  19 บาน
กังวาน (ซอยอนุศรี)อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังน้ี 
(กองชาง) 
งานเสริมผิวลาดยาง (โดยวิธีOverlay Asphaltic Concrete) 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 620.00 เมตร หนา 0.04 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 3,100.00ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตามแบบ
แปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 26/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 

หนาที่ 67 ลำดับที่ 118 
8. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 433 โครงการ
กอสรางยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 20 บานสุภัทรา(ซอยบาน
ตาโส) ตั้งไว 708,400 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางยกระดับถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมูที่ 20บานสุภัทรา(ซอยบานตาโส) ตำบลบานเปด อำเภอเมือง
ขอนแกน จังหวัดขอนแกน รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๔ 

 

งานยกระดับถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
1. งานถมดินคันทางบดอัดกวาง 4.00 เมตร ความยาว 195.00 

เมตร สูงเฉลี่ย 0.30 เมตร  
2. กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร 

ความยาว 195.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอย
กวา 780.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียด
ตามปริมาณการงานกอสรางและตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปด
กำหนดที่ 27/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 

หนาที่ 73 ลำดับที่ 128  
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 434 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ซอยพัฒนา 1 
ปากทางบานโคกฟนโปง) ตั้งไว 600,800 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ซอยพัฒนา 1 ปากทางบาน
โคกฟนโปง) ตำบลบานเป ด อำเภอเม ืองขอนแก น จ ังหว ัดขอนแกน 
รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 750.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 29/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แกไขครั้งที่ 6/2566 

หนาที่ 19 ลำดับที่ 8 
10. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน

และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 435 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 บานโคกฟนโปง (ซอยตนโพธิ์) ตั้ง
ไว 678,400 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 21 
บานโคกฟนโปง (ซอยตนโพธิ์)  ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 4.00 เมตร ความยาว 219.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 876.00 ตารางเมตร พรอมปาย
โครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและตาม
แบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 30/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
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   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 
หนาที่ 73 ลำดับที่ 129 

๑๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวด คาที่ดิน
และสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ หนาที่ 435 โครงการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 22 บานแกนทอง (ซอย2536) ตั้งไว 
843,800 บาท เพื่อจายเปนคากอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ 22 
บานแกนทอง (ซอย2536) ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน รายละเอียดดังน้ี (กองชาง) 
งานกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ผิวจราจรกวาง 5.00 เมตร ความยาว 211.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไมนอยกวา 1,055.00 ตารางเมตร พรอม
ปายโครงการ จำนวน 1 ปาย รายละเอียดตามปริมาณการงานกอสรางและ
ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลบานเปดกำหนดที่ 31/2567 

     - เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แกไขเพิ่มเติม 
   - แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566 

หนาที่ 75 ลำดับที่ 133 
รวมงบประมาณที่ตองกันเงินจำนวนทั้งสิ้น 10,0๓๘,200 บาท โดย

มีเหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 แลวประกอบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 
พ.ศ.2567 ยังมีความจำเปนตองดำเนินการเบิกจายเงินตอไปอีกในปถัดไป 
ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติการกันเงิน หมวดคา
ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพันไปจายปถัดไป ซึ่งเปน
อำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2547 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 
หมวด 5 ขอ 59 ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๒ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๐ เสียง 
เห็นชอบ ๑๒ เสียง  
ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๐ เสียง 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 
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   ๓.๑๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน (กองชาง) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) ขอเชิญฝาย

บริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๔ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) ตนขออนุญาต

ใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (กองชาง) โดยมี

หลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง งบลงทุน คา
ครุภัณฑ ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ หนาที่ 416 เครื ่องบันทึกเสียงดิจิตอล
จำนวน 1 เครื่อง ตั้งไว 5,000 บาท รายละเอียดดังน้ี 

- เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล ขนาดความจุ 4 GB  
- แบตเตอรี่ชารจภายใน 3 นาที ใชงานตอเน่ืองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง 
- มี USB ในตัวเครื่อง สามารถถายโอนขอมูลผานเครื่องคอมพิวเตอร

ไดสะดวกและรวดเร็ว 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกำหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของ

หนวยงานรัฐ 
- ตั้งงบประมาณรายจายครุภัณฑ ตามราคาทองถิ่น เพื่อใชในการ

บันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการตางๆ 
- เปนไปตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ ่นที ่ มท.

0808.2/ว1095 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0808.2/ว1989 

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2567 
- เปนไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.3/ว7509 

ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2567 
- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 

5/2566 หนาที่ 157 ลำดบัที่ 1  
รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ บาท โดยมีเหตุผล

คือ เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ แลว ประกอบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๗ ยังมีความจำเปนตองดำเนินการเบิกจายเงินตอไปอีกในปถัดไป  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันไปจายป



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๗ 

 

ถัดไป ซึ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25๖๖ หมวด ๕ ขอ ๖๑ ขอ
ไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 
๒. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 
๓. นายสุพล  โตะปง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(กองชาง) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

   ๓.๑๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียัง
มิไดกอหน้ีผูกพัน (สำนักปลัดเทศบาล)   

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (สำนักปลัดเทศบาล) ขอ

เชิญฝายบริหารไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ระเบียบวาระที่ ๓.๑๕ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป 
นายกเทศมนตรี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (สำนักปลัดเทศบาล) ตน

ขออนุญาตใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายจตุพล  สิทธิ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจาย 
รองนายกเทศมนตรี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรณียังมิไดกอหนี้ผูกพัน (สำนักปลัด 

เทศบาล) โดยมีหลักการคือ ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพัน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๘ 

 

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทา  
สาธารณภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑยานพาหนะและขนสง เรือทองแบน
อลูมิเนียมติดตั้งเครื่องยนตติดทายพรอมเทรลเลอรลากเรือ ตั้งไว ๔๘๐,๐๐๐ 
บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเรือทองแบนอลูมิเนียมติดตั้งเครื่องยนตติดทาย
พรอมเทรลเลอรลากเรือ จำนวน ๑ ลำๆ ละ ๔๘๐,๐๐๐ บาท 

๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและบรรเทา    
สาธารณภัย งบลงทุน ประเภทครุภัณฑการเกษตร เครื่องสูบน้ำดีเซล ขนาด
ทอ ๘ นิ้ว ตั้งไว ๘๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดีเซล 
ขนาดทอ ๘ น้ิว จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘๕๐,๐๐๐ บาท 

๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับ
งานประมวลผล ต ั ้งไว  ๒๔,๐๐๐ บาท เพ ื ่อจ ายเปนคาจ ัดซื ้อเคร ื ่อง
คอมพิวเตอรโนตบุก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๔,๐๐๐ 
บาท 

๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ประเภท
ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส เครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีด
หมึกพรอมติดตั้งถังหมึกพิมพ (Ink Tank Printer) ตั้งไว ๘,๐๐๐ บาท เพื่อ
จายเปนคาจัดซ้ือเครื่องพิมพ Multifunction แบบฉีดหมึกพรอมติดตั้งถังหมึก
พิมพ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท 

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติกันเงินทั้งสิ้น ๑,๓๖๒,๐๐๐ บาท โดยมี
เหตุผลคือ เนื่องจากขณะนี้ใกลสิ้นงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ แลว ประกอบกับงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังมีความจำเปนตองดำเนินการเบิกจายเงินตอไปอีกในปถัดไป  

ดวยหลักการและเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติ
กันเงินหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง กรณียังมิไดกอหน้ีผูกพันไปจายป
ถัดไป ซึ่งเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 25๖๖ หมวด ๕ ขอ ๖๑ ขอ
ไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามในระเบียบวาระน้ีหรือไม  
ประธานสภาเทศบาล ปรากฏวาไมมี จึงขอมติในที่ประชุม เห็นชอบ ๑๑ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง 

งดออกเสียง ๑ เสียง 
เห็นชอบ ๑๑ เสียง คือ 

๑. นางสาวปยวรรณ  จติตะมัย  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นายชัยรัตน  มัสมี      รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายเจษฎา  ชัยมงคล   เลขานุการสภาเทศบาล 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๕๙ 

 

๔. นายปศนพล  เมืองสนธิ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๕. นายธนดล  ประเสรฐิทรง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๖. นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
๗. นายบัวฮอง  บุญจวง  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๘. นายประทีป  เสาผล  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๙. นายสมพงษ  พรหมแสง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐. นายบุญเพ็ง  สทุธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๑. นายเกษทอง  สุทธ ิ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 

ไมเห็นชอบ ๐ เสียง  
งดออกเสยีง ๑ เสียง คอื นายสุพล  โตะปง   สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบใหกันเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  
(สำนักปลัดเทศบาล) ดวยคะแนนเสียงขางมาก 

ระเบียบวาระที ่ ๔  เรื ่องรายงานสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ (กอง
ยุทธศาสตรและงบประมาณ) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานสรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ  
ประธานสภาเทศบาล ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๗ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ขอเชิญฝายบริหาร

ไดอธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง รายงานสรุปผลประเมนิการจดับริการ 
นายกเทศมนตร ี สาธารณะ ประจำป พ.ศ. ๒๕๖7 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจาย

อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (สำนักงาน ก.ก.ถ.) ขอความรวมมือ
เทศบาลดำเนินการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำ            
การจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำป พ.ศ. ๒๕๖7 พรอมทั้งบันทึก
ขอมูลตามแบบรวบรวมขอมูลการจัดบริการสาธารณะในระบบประมวลผลการ
ประเมินมาตรฐานข้ันต่ำการจดับริการสาธารณะ และจัดสงขอมูลการจัดบริการ
สาธารณะใหสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ที ่ www.odloc.go.th และรายงานที่ประชุมสภาทราบผลการ
ประเมินการจัดบริการสาธารณะของ อปท. น้ัน 

    ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเรียบรอย ถูกตองและเปนไป
ตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ จึงขอเสนอญัตติรายงานสรุปผลประเมินการ
จัดบริการสาธารณะ ประจำป พ.ศ.๒๕๖7 ตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบล
บานเปด ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดเพื่อ
ทราบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องรายงานสรุปผลประเมนิการจดับริการสาธารณะ 
ประธานสภาเทศบาล ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองยุทธศาสตรและงบประมาณ ทาน

สมาชิกสภาฯ คงไดศึกษามาแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถาม
หรือไม ปรากฏวาไมมี ถาไมมีขอเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป  

http://www.odloc.go.th/
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องการประกาศใชแผนดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แกไขครั้งที่ ๓, 
เพิ่มเติมครั้งที ่ ๔-๘, แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที ่ ๗-๘, 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี ๙-๑๑, แกไขครั้งท่ี ๑๓-๒๑ (กองยุทธศาสตร และงบประมาณ) 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การประกาศใชแผนดำเนินงานประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แกไขครั้งที่ ๓, เพิ่มเติมครั้งที่ ๔-๘, แผนพัฒนา

ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗-๘, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๙-๑๑, 
แกไขครั้งที่ ๑๓-๒๑ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ขอเชิญฝายบริหารได
อธิบายชี้แจงรายละเอียดตอที่ประชุม 

นายชัชวาล  ธีรภานุ    ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรือ่ง การประกาศใชแผนการดำเนินงานประจำ 
นายกเทศมนตร ี ปงบประมาณ พ.ศ.2567 แกไขครั้งที่ 3, เพิ่มเติมครั้งที่ 3, เพิ่มเติมครั้งที่ 4, 

เพิ่มเติมครั้งที่ 5, เพิ่มเติมครั้งที่ 7, เพิ่มเติมครั้งที่ 8, แผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 7, เพิ่มเติมครั้งที่ 8, เปลี่ยน แปลงครั้งที่ 
9, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 10, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 11, แกไขครั้งที่ 13,แกไขครั้งที่ 
14, แกไขครั้งที่ 15, แกไขครั้งที่ 16, แกไขครั้งที่ 17, แกไขครั้งที่ 18, แกไข
ครั้งที่ 19, แกไขครั้งที่ 20 และแกไขครั้งที่ 21 ซึ่งไดดำเนินการอนุมัติและ
ประกาศใชไปแลวน้ัน  

ดังนั้น เพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปตามระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวของ จึงขอรายงานการประกาศใช รายละเอียดดังน้ี 

1. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 แกไขครั้ง
ที่ 3 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 

2. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 3 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 

3. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 4 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 

4. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 5 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 

5. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 7 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567 

6. แผนการดำเนินงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม
ครั้งที่ 8 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 

7. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 7 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 

8. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ ่มเติมครั ้งที ่ 8 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2567 

9. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 9 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 
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10. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
10 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 

11. แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 
11 อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2567 

12. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 13 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 

13. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 14 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 

14. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 15 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2567 

15. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 16 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 

16. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 17 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 

17. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 18 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2567 

18. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 19 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2567 

19. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 20 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 

20. แผนพัฒนาทองถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) แกไขครั ้งที ่ 21 
อนุมัติประกาศใชเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 

    ขอไดโปรดนำเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปดเพื่อทราบตอไป 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง การประกาศใชแผนดำเนินงานประจำปงบ 
ประธานสภาเทศบาล ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แกไขครั้งที่ ๓, เพิ่มเติมครั้งที่ ๔-๘, แผนพัฒนาทองถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๗-๘, เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๙-๑๑, แกไข
ครั้งที่ ๑๓-๒๑ (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ) ทานสมาชิกสภาฯ คงได
ศึกษามาแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายซักถามหรือไม ปรากฏวาไมมี 
จึงไดนําเขาสูระเบียบวาระการประชุมตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๖  เรื่องอื่นๆ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย    ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายใน 
ประธานสภาเทศบาล  เรื่องอื่นๆ หรือไม 

นายชัยชวาล  ธีรภานุ  ในระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ น้ีทางผูบริหารมีเรื่องแจงเพื่อทราบ 
นายกเทศมนตร ี เกี่ยวกับการขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบฯ จำนวน ๒ เรื่อง ดังน้ี 
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   เรื ่องที่ ๑ การขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ อางถึง ๑. 
หนังสือที่ ขก ๗๓๙๐๒/๒๒๒๒ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอทำ
ความตกลงยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับ
เงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ๒. หนังสือดวนที่สดุ 
ที่ ขก ๐๐๒๓.๗/๖๒๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขออนุมัติยกเวน
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย สิ ่งที ่สงมาดวยคือ เอกสารที่
เกี ่ยวของในการจัดซื ้อและติดตั ้งกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอม
อุปกรณ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) ในเขต
เทศบาลตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน พรอมติดตั้ง 
จำนวน ๑๒๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 

   ตามที่ เทศบาลตำบลบานเปดไดรับการอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการซื้อและติดตั้งกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) พรอมอุปกรณ ตามโครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวยระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด (CCTV) ในเขตเทศบาลตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัด
ขอนแกน พรอมติดตั้ง จำนวน ๑๒๘ ชุด โดยวิธีคัดเลือก ตามหนังสือดวนที่สุด 
ที่ ขก ๐๐๒๓.๗/๖๒๒๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ ซ่ึงเปนโครงการที่ไดรับ
อนุมัติเบิกจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื ่อวันที่ ๑๒ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน โครงการรักษาความ
สงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนดวย
ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด (CCTV) จำนวนเงินงบประมาณ ๙,๘๐๘,๐๐๐ 
บาท ซึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจางอยูในระหวางขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ กรมบัญชีกลาง 

   เรื ่องที่ ๒ การขออนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ สิ่งที่สงมาดวย 
เอกสารที่เกี่ยวของในการประกวดราคาจางกอสรางโครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานเปด (ซอยอุดมสุข) ตำบลบานเปด อำเภอ
เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส          
(e-bidding) 

   ตามที่ เทศบาลตำบลบานเปดไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางกอสราง
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูที่ ๑ บานเปด (ซอยอุดมสุข) 
ตำบลบานเปด อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ซ่ึงไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมตามมติเห็นชอบ
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ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยแรกประจำป พ.ศ. 
๒๕๖๖ เรื ่อง ขออนุมัติใชจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 
ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณ ๒,๒๔๖,๙๐๐ บาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

   ๑. เทศบาลตำบลบานเปดไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมตามมติ
เห็นชอบในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ ในวันศุกรที ่๑๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   ๒. กองชางไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการ
งานกอสราง ตามบันทึกขอความที่ ๕๒๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
และไดดำเนินการจัดทำแบบรูปรายการงานกอสรางพรอมรายงานผล ตาม
บันทึกขอความที่ ๑๑๖๕/๒๕๖๖ ลงวันที ่๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 

   ๓. กองชางไดขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและ
จัดทำราคากลาง พรอมแตงตั ้งคณะกรรมการตรวจสอบเงินชดเชยคางาน
กอสราง(คา K) ตามบันทึกขอความที่ ๕๓๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖ 
งานพัสดุและทรัพยสินไดรับแจงใหดำเนินการจัดตั้งโครงการในระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐ (e-GP) เพื ่อใหคณะกรรมการกำหนดราคาจัดทำราคาในระบบ 
โดยคณะกรรมการไดดำเนินการกำหนดราคากลางและขอความเห็นชอบราคา
กลาง ตามบันทึกขอความที่ ๒๓๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๖ 
และไดรับอนุมัติราคากลางเปนเงิน ๒,๓๕๔,๕๖๓.๑๖ บาท ณ วันที ่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๖๖ 

   จึงขอนำเรียนมาเพื่อใหสมาชิกสภาฯ ทุกทานไดรับทราบ 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย  เปนเรื่องของการขออนุมัติกันเงินเพื่อขยายระยะเวลาการเบิกจาย  
ประธานสภาเทศบาล ในปงบประมาณถัดไปซึ่งเปนอำนาจของผูวาราชการจังหวัดที่จะขยายเวลาใน

การกันเงินสะสมออกไป เนื่องจากวาเงินสะสมดังกลาวจะตองเปนอันพับไป
แลวในอำนาจของสภาฯ ดังนั ้นจึงตองขอขยายออกไปโดยอำนาจของผูวา
ราชการจังหวัดอนุมัติ ตนขอแจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ทางผูบริหารได
ชี ้แจงไปเมื่อสักครู  ไมวาจะเปนเรื ่องของกลองวงจรปดและเรื ่องของการ
กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะอภิปรายเรื่องอื่นๆ 
เพิ่มเติมหรือไม ถาไมมีตนขออนุญาตใหทานรองปลัดเทศบาลไดชี้แจงในสวน
ของเรื่องการเปลี่ยนแปลงฐานะเพื่อใหสมาชิกสภาฯ ไดรับทราบความคืบหนา 
เพื่อที่ผูที่รับชมทางเพจ Facebook ของทางเทศบาลตำบลบานเปด จะไดรับ
ทราบความคืบหนาของการเปลี่ยนแปลงฐานะของเทศบาลวาถึงขั้นตอนใด
แลว และจะดำเนินการไดทันในสมัยตอไปหรือไม 

ส.ต.อ.คมสินธุ  ประสมพืช  จากการที่เทศบาลตำบลบานเปดมีแนวนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลง  
รองปลัดเทศบาล ฐานะจากเทศบาลตำบลบานเปดเปนเทศบาลเมืองบานเปด ในการดำเนินงาน

ที่ผานมาในเบื้องตนไดมีการนำเสนอเขาสภาฯ แหงน้ีและไดรับความเห็นชอบ



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๖๔ 

 

ที่จะเปลี่ยนแปลงฐานะ สวนการดำเนินงานของเจาหนาที่ทุกภาคสวนไดมกีาร
ลงพื ้นที ่ออกประชาคมโดยการใหขอมูลและรายละเอียดที ่เกี ่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงฐานะกับประชาชนไดรับทราบทุกหมูบาน ในสวนของการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่เกี่ยวของคือจะตองไดรับการแสดงเจตนารมณของประชาชนผูมิ
สิทธิเลือกตั้งไมนอยกวารอยละ ๒๐ หรือประมาณ ๙,๐๐๐ คน ซึ่งเรามีขอมูล
ครบถวนและใชเวลาในการดำเนินงานพอสมควร และไดนำเขาสูสภาฯ เพื่อ
รับรองขอมูลอีกครั้งหน่ึงซ่ึงไดผานความเห็นชอบแลว สำหรับเจาหนาที่ที่เปนผู
ขับเคลื่อนคือหัวหนาฝายนิติการไดพาทีมงานจัดเก็บขอมูลใหครบถวนตามที่
ระเบียบกำหนด เพื่อนำสงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของคือ อำเภอเมืองขอนแกน
และจังหวัดขอนแกน โดยลาสุดคือวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗ ทานนายก 
เทศมนตรีพรอมหัวหนาฝายนิติการไดเดินทางไปสงเอกสารดวยตนเองและได
รายงานวาเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดรับเรื่องไวแลว สรุปคือเราจัดสงครบเปนไป
ตามระเบียบขอกฎหมายกำหนดคือภายในวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ ตอไป
จะเปนในสวนของคณะกรรมการที ่จะพิจารณาในการที ่จะยกฐานะหรือ
เปลี ่ยนแปลงฐานะ ทางคณะกรรมการไดใหความเห็นชอบแลวจะมีการ
ประกาศของกระทรวงมหาดไทยซึ ่งลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง 
มหาดไทย มีผลบังคับใชเปนกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของตอไป จึงขอสรุปใหกับ
ที่ประชุมสภาฯ ไดรับทราบประมาณน้ี 

นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย   ขอขอบคุณทานรองปลัดเทศบาลสำหรับขอมูลที่ไดชี้แจง วันน้ีเรา 
ประธานสภาเทศบาล ไดใชเวลาประชุมมานานพอสมควร ซึ่งการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 

สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที ่ ๔ ซึ่งตรงกับวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หองประชุมหนองโคตร ชั้น ๔ สำนักงานเทศบาล
ตำบลบานเปด ไดครบถวนทุกระเบียบวาระการประชุมแลว และขอปด
ประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๔๐  น.  
 
 
 
 

(นายเจษฎา  ชัยมงคล) 
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบานเปด 

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 



 

       
           รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓/๒๕๖๗ คร้ังท่ี ๔ ๖๕ 

 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลบานเปด สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ซึ่งไดทำการตรวจรายงาน
ประชุมสภาเทศบาล เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. เปนที่เรียบรอยแลว และรายงานการประชุม
สภาเทศบาลครั้งน้ีถูกตอง จึงไดลงลายมือชื่อใหไวเปนหลักฐาน 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
        (นายปศนพล  เมืองสนธิ์) 
 
 

(ลงชื่อ)     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
            (นายบัวฮอง  บุญจวง) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
    (นายบุญเพ็ง  สุทธิ) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
         (นายแสนศักดิ ์ แสนบุดดา) 

 
 

(ลงชื่อ)    เลขานุการ/กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
              (นายชัยรัตน  มัสมี) 

 

 
 

รายงานการประชุมครั้งนี้ไดผานการรับรองในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 

๔/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่  ๒๕  เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

 
 

 

(นางสาวปยวรรณ  จิตตะมัย) 

ประธานสภาเทศบาลตำบลบานเปด 
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